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Na Sabato Kasika

S
IKU chache baada ya mku-tano wa Msajili wa Vyama vya Siasa na wadau wa siasa kupitisha maazimio 80 ka-tika kongamano lililofanyika Do-doma wiki iliyopita,  wachambuzi wa siasa wanayaangazia  baadhi ya maazimio hayo na kusema hitaji kuu linabaki kuwa katiba mpya.Miongoni mwa maazimio hayo ni suala la katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, ambapo wadau wameazimia kuwa badala ya kue-ndelea na mchakato wa kusaka maoni ya kuandika katiba mpya, yachaguliwe mambo machache yanayolalamikiwa sana na kuanza kuyafanyia kazi. 

Aidha, kwenye suala la tume huru ya uchaguzi, mkutano huo umeazimia kuwa wadau waongeze imani kwa viongozi na watendaji wa tume hiyo, huku wakitaka su-ala la rushwa kwenye uchaguzi kufanyiwa kazi kwa umakini ili kuikomesha.
Wadau hao wamekubaliana ku-fanyika kwa mapitio ya sheria ya vyama vya siasa, mchakato uwe shirikishi na pia kupitia Sheria ya Jeshi la Polisi ili liwe na weledi na kuondoa uonevu unaofanywa kwa kisingizio cha kutekeleza sheria.Lakini pia, wamekubaliana ku-fuata katiba, sheria, kanuni na miongozo katika kutekeleza ma-jukumu yao, na  kwamba vyombo vya maamuzi vina wajibu wa ku-tenda haki na kulinda amani, kwa kuwa msingi wa amani ni haki.Kwa baadhi ya maazimio hayo waliyoyataja, suala la katiba mpya na tume huru ya uchaguzi vime-kuwa vikipewa uzito na wadau wa siasa nchini wakiamini kwamba vikipatikana vinaweza kusaidia vyama ya upinzani kufurukuta na kuondokana na kilio hicho wana-chokitoa kila mwaka.

Hata hivyo, katika mkutano huo, vyama vya NCCR -Mageuzi 

na CHADEMA, havikuhudhuria, kila kimoja kikiwa na sababu zake, lakini CUF,   ACT- Wazalendo na vingine vidogo vilihudhuria.Baada ya kutolewa maazimio hayo, Nipashe inazungumza na wachambuzi na wadau wa siasa kwa ajili ya kupata maoni yao jinsi wanavyoyachukulia baada ya mkutano huo na hasa suala la kuandikwa katiba ya wananchi na tume huru ya uchaguzi.

KATIBA MPYA KWANZAMjumbe wa Baraza la Jukwaa la Katiba Tanzania ( JUKATA), Hebron Mwakagenda, anasema, hakuna nchi ambayo ina katiba ya kudumu, hivyo kuweka viraka ni jambo la kawaida, lakini hitaji la katiba mpya lipo na lipewe nafasi.Mchambuzi huyo wa siasa anasema, mabadiliko yatakay-ofanywa kwenye katiba kama am-bavyo wadau hao wamekubaliana, 

yazingatie yale yaliyopendekezwa na Tume ya Jaji Warioba.
“Hakuna nchi imewahi kuwa na katiba inayojitosheleza, hivyo kwa uamuzi wa kutaka kuanza na mambo yanayolalamikiwa, ni hatua nzuri  lakini hitaji la katiba mpya ni kubwa zaidi,” anasema Mwakagenda.

Anaongeza kuwa katiba iliyopo ni kama inapendelea chama ki-moja hali ambayo inasababisha malalamiko, na kwamba mareke-bisho yakifanyika yatakuwa ya-megusa hadi tume huru ya uch-aguzi. “Sidhani kama wapinzani wanaweza kuwaamini watendaji na viongozi wa tume hiyo, kuto-kana na jinsi ambavyo wamekuwa wakiwakwamisha katika uchaguzi hata kwa vitu vidogo,” anasema Mwakagenda na kukumbusha kuwa  maazimio yanaweza kuwa zaidi ya 80, na kwamba, msingi mkuu ni katiba ambayo ni sheria 

mama ikiwa imebeba matarajio ya watawaliwa na watawala kwa maendeleo ya nchi yao, hivyo isi-fumbiwe macho.

NI  KATIBA TU
Maggid Mjengwa ni mchambuzi wa siasa, ambaye anasema, maazi-mio hayo ni mazuri, lakini anaami-ni mchakato wa katiba mpya ungepewa nafasi ya kipekee, kwa maelezo kuwa  ingemaliza kasoro zote zilizopo sasa.

“Katiba mpya ni muhimu sana, hasa ikizingatia mapendekezo ya Tume ya Jaji ya Warioba ingawa mchakato wake haukwenda vi-zuri bungeni baada ya baadhi ya wadau kuususia,” anakumbu-sha  Mjengwa.
Mchambuzi huyo anafafanua kuwa  Tume ya Jaji Warioba ilizin-gatia haki za binadamu, kwa mael-ezo kuwa  haki ndiyo msingi mkuu wa amani, ambayo anasisitiza 

Pambazuko jipya upinzanibaada ya mkutano wa vyama 
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Wachambuzi waiambia serikali dai la katiba mpya halikwepeki  

kuna umuhimu wa kuendelea na mchakato wa kuipata.
Anasema, ni wakati sasa wadau wote kukaa pamoja na kuanzisha mchakato wa kupatikana kwa kat-iba yenye maslahi kwa pande zote kwa madai kwamba pesa nyingi zimetumika kukusanya maoni na hata Bunge Maalum la Katiba.“Katiba mpya ni madai ya muda mrefu ambayo yanatakiwa ku-fanyiwa kazi, hivyo wameazimia kufanya marekebisho kwa yale ya-nayolalamikiwa sana, ni muhimu serikali na wadau wa siasa kuku-tana na kujadiliana jinsi ya kufikia hatua ya kupata katiba mpya,” anasema.

          
VIRAKA SASA BASI
Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Kiota Women Health and De-velopment (KIWOHEDE), Justa Mwaituka , anasema viraka havifai katika katiba na kwamba pamoja na maazimio ya mkutano, anataka kilio cha wengi kisikiwe.

“Kilio cha wengi ni katiba mpya siyo kuweka viraka, hivyo kwa maoni yangu ni kwamba, ingawa muda ni mfupi kufikia uchaguzi wa 2025 bado inaweza kupatikana kama kuna nia ya kweli,” anasema Mwaituka.
Anafafanua  kuwa ni muumini wa rasimu ya Jaji Warioba, na  kwamba alishiriki kutengeneza bunge la watoto kutoa mawazo yao kwenye rasimu hiyo katika mikoa ya Mwanza, Mbeya, Mt-wara, Kigoma   na Dar es Salaam, hivyo umuhimu wake  unabakia palepale.

“Turudi kwenye rasimu ambayo ilikuwa imeshirikisha wadau mbal-imbali kwani ilionyesha uongozi unavyotakiwa kuwa ikawa imet-engenisha vizuri  mihimili mikuu mitatu ya dola na kuainisha jinsi ya utendaji kazi wake,” anasema.Justa anaeleza kuwa rasimu hiyo pia iliainisha jinsi ya kukuza uta-wala bora demokrasia na namna ya kupata tume huru ya uchaguzi na jinsi ya kujikimu kibajeti kwa maendeleo ya Tanzania na watu wake. “Ni suala la utashi wa kisia-sa tu kufikia uamuzi wa kuwa na katiba mpya, na ninaamini kwam-ba penye nia pana njia, hivyo ni muhimu kusikia kilio cha wengi ili wapate katiba wanayoitaka siyo yenye viraka,” anasema.
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Rais Samia Suluhu Hassan alipofungua mkutano wa wadau wa siasa. PICHA: MTANDAO 
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MAHAKAMA ya Hakimu Mkazi 
Kisutu leo inatarajia kutoa hukumu 
dhidi ya aliyekuwa Rais wa Klabu ya 
Simba, Evans Aveva na...

Baadhi ya abiria wanaoelekea mikoa mbalimbali nchini wakisubiri usafiri  katika stendi ya Magufuli iliyoko 
Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam jana. Hata hivyo wengi wao wakiwa hawajavaa barakoa na hata kukaa kwa 
kuacha nafasi ili kujikinga na Uviko. PICHA: MIrAJI  MSALA
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wanafunZi 34 sHule 
mBili  wagunDulika 
tatiZo moYo

nDugai: aiBu kwa 
taifa umeme 
kukatika

gereji BuBu, ‘Car 
wasH’ Holela 
marufuku Dar 

jafo atoa mtiHani 
kwa manispaa 
ulinZi Dampo

WANAFUNZI 34 kati ya 
1,000 wanaosoma Shule za 
Msingi Mji Mpya na Muhim-
bili mkoani Dar es Salaam, 
wamebainika kuwa na 
matatizo ya moyo ikiwamo 
hitilafu ya valvu kwenye 
moyo. Utafiti uliofanywa na 
Taasisi ya Moyo ya Jakaya 
Kikwete ( JKCI) kuanzia... 

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya 
Makamu wa Rais (Muungano na 
Mazingira), Dk. Selemani Jafo, 
ameelekeza Manispaa...

SPIKA wa Bunge, Job 
Ndugai, amesema anakerwa 
na tabia ya kukatika umeme 
na maji mara kwa mara 
kunakoendelea hivi sasa...

MKUU wa Mkoa wa Dar 
es Salaam, Amos Makalla, 
amepiga marufuku ge-
reji bubu na sehemu za 
kuoshea magari holela...

Hatua sita kukabili vifo 
vya mahabusu ya polisi

kaimu Mwenyekiti wa 
Bodi ya Usimamizi wa 
Viwango vya Mahesabu 
ya Umma ya kenya 
(PSASB), Stephen Masha, 
akimkabidhi Tuzo ya 
Uwasilishaji Bora wa 
Taarifa za Fedha kwa 
mwaka 2019/2020 
katika sekta ya benki 
kwa ukanda wa Afrika 
Mashariki, Meneja wa 
Idara ya Fedha ya Benki 
ya CRDB, Aldo kamu-
gisha (kulia). PICHA: 
MPIGAPICHA WETU
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Dk. Mwinyi atumbua na 
ateua watendaji wapya

Mhitimu wa SUA 
auawa, mwili wake
watupwa shambani

Na Mwandishi Wetu

MHITIMU wa Chuo Kikuu cha Kilimo 
Sokoine (SUA) mkoani Morogoro, Magreth 
Mashue, ameuawa na watu wasiojulikana 
kisha mwili wake kutupwa kwenye shamba 
la chuo hicho.

Mkuu wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai 
(RCO) Mkoa wa Morogoro, Ralph Meela, 
alithibitisha kutokea kwa tukio hilo ali-
potafutwa na Nipashe jana na kubainisha 
kuwa kwamba mwanafunzi huyo alihitimu 
chuoni huko Novemba 26, mwaka huu, aki-
tunukiwa Shahada ya Sayansi ya Mazingira.

Akizungumza na Nipashe kuhusu tukio 
hilo, Meela alisema kuwa msichana huyo 
alipotea tangu Desemba 14, mwaka huu, 
hadi Desemba 18, mwili wake ulipookotwa 
na wanakijiji katika pori la chuo hicho.

“Uchunguzi wa awali hadi sasa tumebaini 
kwamba shingo yake ilivutwa, tunam-
shikilia kijana mmoja ambaye alikuwa ni 
mpenzi wake wakati wote wakiwa chuoni, 
lakini uchunguzi bado unaendelea,” alisema 
Meela.

Akifafanua sababu za kumshikilia kijana 
huyo, Meela alisema baada ya kutoweka 
kwa msichana huyo, kijana huyo hakuwahi 
kutoa taarifa yoyote kituo cha polisi na 
kwamba Desemba 13 wawili hao walikuwa 
pamoja. Mkuu wa Upelelezi huyo alibaini-
sha kuwa wawili hao walikuwa wanaishi 
pamoja tangu binti huyo alipohitimu 
masomo yake na hakurudi nyumbani kwao 
katika kipindi chote hicho.

“Wawili hao walikuwa wapenzi, walikuwa 
wanaishi chumba kimoja. Baada ya kuhit-
imu masomo yake, binti huyo hakurudi 
nyumbani na hata Desemba 13 alimuaga 
mpenzi wake kwamba anakwenda kutafuta 
kazi Mzimbu Road,” Meela alidai.

Ofisa Mawasiliano wa Hospitali ya Rufani 
ya Mkoa wa Morogoro, Scolastika Nduga, 
alikaririwa na vyombo vya habari jana 
akikiri hospitali hiyo kuupokea mwili wa 
binti huyo.

Serikali ya Wanafunzi ya SUA (SUASO) 
kupitia kwa Naibu Waziri wa Habari wake, 
Brian Ndossy, pia ilitoa taarifa iliyosomeka: 
“Serikali ya wanafunzi kupitia Wizara ya 
Ulinzi na Usalama inapenda kuwataarifu 
kwamba mwili wa dada uliookotwa ka-
ribu na mashamba ya mikonge Mazimbu, 
umebainika kuwa ni wa Magreth Liberath 
Mashue aliyehitimu masomo ya Sayansi ya 
Mazingira.”

Pia ilidaiwa katika taarifa hiyo kuwa 
vipimo vya mwili vimeonyesha alipigwa na 
kubakwa na kwamba taarifa ya mipango ya 
mazishi ilitarajiwa kutolewa baadaye.

Kaka wa marehemu, Denis Mashue, 
aliliomba Jeshi la Polisi kuwatafuta watu 
wote waliohusika na kifo cha ndugu yake ili 
wachukuliwe hatua za kisheria kwa kuwa 
kitendo hicho kimeiumiza familia yao.

Alisema kifo cha ndugu yao kimewashtua 
kwa kuwa mara ya mwisho waliwasiliana 
naye Desemba 13, mwaka huu, alipowaom-
ba fedha kwa ajili ya matumizi na kuwaahi-
di kuendelea na jitihada zake za kutafuta 
kazi katika baadhi ya kampuni baada ya 
kuhitimu.

*Imeandikwa na Idda Mushi, Frank Kaun-
dula (MOROGORO) na Gwamaka Alipipi 
(DAR)  

Na Mwandishi Wetu

JESHI la Polisi limebainisha hatua sita 
linazozichukua kukabiliana na vifo vya 
watuhumiwa kwenye mahabusu ya jeshi 
hilo nchini.

Msemaji wa jeshi hilo, David Misime, 
alibainisha hatua hizo mwishoni mwa wiki 
alipozungumza na Nipashe, iliyotaka kujua 
utekelezaji wa maagizo ya Rais Samia Su-
luhu Hassan ya Agosti 25, mwaka huu, kuka-
biliana na vifo hivyo.

Misime alisema kuwa baada ya Rais ku-

toa maelekezo hayo kwa Jeshi la Polisi, 
wamechukua hatua hizo zinazojumuisha 
kuwekwa mpango kazi wa kutekeleza maa-
gizo hayo ili kudhibiti matukio ya vifo vya 
watuhumiwa walio mikononi mwa polisi.

Alisema hatua ya pili ni kuhuishwa kwa 
mafunzo kwa askari walio kazini na vy-
uoni, kuhusu kutotumia nguvu zaidi katika 
utekelezaji wa kazi zao za kila siku.

Misime alisema kuwa viongozi kuan-
zia ngazi ya vituo hadi mkoa, wamesisiti-
zwa kusimamia askari kwa karibu wana-
potekeleza majukumu yao ya kila siku.

Aliitaja hatua nyingine iliyochukuliwa 
ni kuwapo ukaguzi wa kila mara kuhusu 
utendaji wa kazi wa jeshi.

“Kumewekwa utaratibu endelevu wa 
utoaji elimu kwa kina, inayohusu haki za bi-
nadamu katika ngazi zote,” Misime alisema.

Alisema hatua nyingine iliyochukuliwa 
ni msisitizo umetolewa kuhusu mantiki ya 
utumiaji nguvu inapobidi, ikioanishwa na 
mwongozo wa sheria husika na mazingira 
yake.

*Soma undani wa suala hili ukurasa 
wa 4

Jaji Mfawidhi wa Mahakama Jumuishi Temeke, Ilvin Mugeta, akizungumza katika mkutano wa wadau mbalimbali kuhusu jedwali la map-
endekezo ya mabadiliko ya Sheria ya Mirathi ya Kimila ya Mwaka 1963 pamoja na  masuala ya haki za ardhi kwa wanawake, ulioandaliwa 
na Shirika la Wanawake katika Sheria na Maendeleo barani Afrika ( WILDAF ) jijini Dar es Salaam jana. PICHA: JUMANNE JUMA

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, amefanya uteuzi wa viongozi ka-
tika Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale na 
kumtumbua Katibu Mtendaji wa Kamisheni 
ya Utalii, Dk. Mohamed Abdallah.

Kwa mujibu wa taarifa ya Katibu Mkuu 
Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mawaziri, 
Zena Ahmed Said, iliyotolewa jana, Dk. 
Mwinyi amemteua Hafsa Hassan Mbamba 
kuwa Katibu Mtendaji wa Kamisheni ya 
Utalii Zanzibar.

Kabla Mbamba kuteuliwa, nafasi hiyo ili-

kuwa inashikiliwa na Dk. Mohamed Abdal-
lah ambaye ameitumikia kwa kipindi cha 
miezi mitatu na siku saba.

Dk. Mohamed aliteuliwa na Rais Dk. 
Mwinyi kushika nafasi hiyo ya Katibu 
Mtendaji wa Kamisheni ya Utalii Zanzibar 
Septemba 14 mwaka huu na uteuzi wake 
ulitenguliwa jana.

Ikumbukwe kuwa hivi karibuni, Rais Dk. 
Mwinyi, akizungumza na wahariri wa vy-
ombo vya habari Ikulu Zanzibar, alisema 
utendaji mzuri wa kazi ndiyo utakaombaki-
sha mtendaji aliyemteua kwenye nafasi 
yake katika taasisi na mashirika ya umma.

Wengine walioteuliwa jana ni Mariyam 

Muhammed Hamid, ameteuliwa kuwa 
Mkurugenzi wa Idara ya Makumbusho na 
Mambo ya Kale na Dk. Abdallah Mohamed 
Juma, aliyeteuliwa kuwa Mkurugenzi wa 
Idara ya Utalii.

Wengine aliowateua ni Mohamed Mans-
sor aliyeteuliwa kuwa Mkurugenzi wa 
Masoko Kamisheni ya Utalii, na Omar Sulei-
man Mohamed aliyeteuliwa kuwa Mkuru-
genzi wa Idara ya Usimamizi na Uratibu wa 
Shughuli za Utalii, Kamisheni ya Utalii.

Mwingine ni Aviwa Issa Makame aliye-
teuliwa kuwa Mkurugenzi wa Rasilimali 
Watu, Mipango na Utawala Kamisheni ya 
Utalii.

Hatua 6 kukabili vifo 
mahabusu ya polisi



Jumatano  Desemba 22 , 2021 3

HABARI KITAIFA

Prof. Makubi: 
Serikali ina nia 
njema chanjo 
ya UVIKO-19
Na Christina Mwakangale

KATIBU Mkuu Wizara ya Afya, 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wa-
zee na Watoto, Prof. Abel Maku-
bi, amesema serikali ina njema 
kuwalinda wananchi dhidi ya 
ugonjwa wa UVIKO-19 kupitia 
chanjo.

Prof. Makubi alitoa kauli hiyo 
jana mkoani Arusha alipozun-
gumza na wenyeviti wa seri-
kali za mtaa, vitongoji, kidini na  
kamati ya ulinzi na usalama kue-
lekea uzinduzi wa awamu ya 
pili ya uhamasishaji chanjo ya 
UVIKO-19 unaotarajiwa kufanyi-
ka leo.

Alisema serikali ina nia njema 
ya kuwalinda wananchi ili waen-
delee na shughuli za uzalishaji 
mali, hivyo itaendelea kutoa 
elimu ya kujikinga na ugonjwa 
huo na kutoa chanjo.

Prof. Makubi alisema kampeni 
ya awamu ya pili ya mpango 
shirikishi na harakishi wa uhama-
sishji chanjo dhidi ya UVIKO-19, 
inayoanza leo, inalenga ku-
wafikia wananchi ili kupata kinga 
na kufikia asilimia 60 ya kinga 
kwa muda mfupi.

“Hakuna chanjo iliyofani-
kiwa kwa kulazimisha, bali kwa 
kuelimishana na wananchi na 
kuelewa sayansi, hivyo baadaye 
mtu kuamua kuchanja kwa hiari 
yake,” alisema.

Prof. Makubi alibainisha kuwa 
kampeni hiyo itajumuisha vion-
gozi wa mitaa watakaopewa 

majukumu hayo na ndio sababu 
serikali imeamua kushusha hu-
duma ya chanjo kwa wananchi 
mtaani.

Alifafanua kwamba kampeni 
ya mtaa kwa mtaa haileti ula-
zima, bali kupeana elimu nga-
zi ya mtaa na wananchi, na  
kwa hiari yao kwenda kupata 
chanjo.

Prof. Makubi pia alisema kuwa 
mbali na chanjo, wananchi wa-
natakiwa kuendelea kuchukua 
tahadhari kwa kunawa mikono 
mara kwa mara na maji tiririka 
na sabuni, kuepuka misongama-
no na kuvaa barakoa.

“Jambo lingine niwakumbushe 
wananchi kufanya mazoezi 
pamoja na kula lishe bora, kwani 
mazoezi ni muhimu na inasaidia 
mifumo ya hewa kuwa mizuri,” 
alisema Prof. Makubi.

Katibu Mkuu Ofisi ya Rais - Ta-
wala za Mikoa na Serikali za Mitaa 
(TAMISEMI), Prof. Riziki Shem-
doe, alisema wakati nchi ikiele-
kea kwenye sikukuu za mwisho 
wa mwaka, ni muhimu kushirik-
ishana na viongozi wa dini, mi-
taa na kimila, ili kuwa na namna 
bora ya kuwafikia wananchi kwa 
kuwalinda, hasa wazee walioko 
majumbani.

Prof. Shemdoe pia aliwataka 
viongozi hao kuendelea ku-
waelimisha wananchi kuhusu 
umuhimu wa chanjo ya UVIKO-19 
na kuendelea kuchukua  
tahadhari za kujikinga na 
ugonjwa huo.

Na Paul Mabeja, DODOMA

SPIKA wa Bunge, Job Ndugai, 
amesema anakerwa na tabia 
ya kukatika umeme na maji 
mara kwa mara kunakoendelea 
hivi sasa katika maeneo mengi 
nchini.

Alibainisha hayo juzi jijini 
hapa alipokuwa akichangia 
mada katika kikao cha Kamati ya  
Ushauri Mkoa wa Dodoma  
(RCC).

Alisema tabia ya kukatika kwa 
umeme katika maeneo mbalim-
bali inatia aibu taifa kwa kuwa 
mataifa mengi duniani yamesha-
vuka katika hali hiyo.

“Unakuta eti unawasha taa 
hakuna umeme au unafungua 
koki ya bomba la maji hakuna 
maji, hali hii haipo duniani suala 
kama hili la huduma wenzetu 
walishavuka siku nyingi mtu 
akifungua koki anatakiwa akute 
maji na siyo vinginevyo.

“Lakini hatuwezi kuwalaumu 

kwa sababu hatujui nini tatizo, 
lakini katika suala la umeme 
kama kule kwangu Kongwa aisee 
imekuwa kero kubwa sana, mara 
unawaka mara unakatika na 
tena wakisikia Simba kamfunga 
Yanga ndiyo haurudi kabisa,” 
alisema kwa utani.

Kadhalika, Ndugai aliwa-
taka wajumbe wa kikao hicho  
kuweka mikakati ya kwenda ku-
kabiliana na kero ya mimba za 
utotoni.

Alisema kwa mujibu wa taarifa 
iliyotolewa katika kikao hicho, 
mimba za utotoni zimeongezeka 
kila mwaka hali ambayo inahitaji 
juhudi kuchukuliwa.

Mkuu wa Wilaya ya Kongwa, 
Remedius Emmanuel, alisema 
Shirika la Umeme nchini lina-
takiwa kubadilika kwa kuwa hali 
hiyo inachonganisha wananchi 
na serikali yao.

Alisema Wilaya ya Kongwa hivi 
sasa upo uwekezaji wa viwanda, 
lakini kutokana na hali ya kukati-

ka kwa umeme inaathiri shughu-
li mbalimbali za uzalishaji mali.

“Kitendo hicho kinacho-
fanywa na wenzetu TANESCO 
kukata umeme mara kwa mara, 
wakati mwingine unakatika hata 
mara tano kwa siku, hali hii in-
awachonganisha wananchi na 
serikali yao, lakini pia bidhaa za 
watu nyingi zinaungua,” alisema 
Emmanuel.

Juzi, Mkurugenzi Mkuu wa 
Shirika la Umeme, Maharage 
Chande, alisema hakuna mgao 
wa umeme na kama kuna mahali 
umeme haupo kuna matengen-
ezo au ‘Transformer’ limehar-
ibika.

Alisema kwa sasa mvua in-
anyesha vyanzo vingi vya maji 
vimejaa na kuruhusu uzalishaji 
kuendelea kama kawaida, na 
kwamba mwezi Novemba hali 
ilikuwa mbaya zaidi kutokana na 
ukame.

Katika kikao hicho Katibu 
Tawala Mkoa wa Dodoma, Dk. 

Ndugai: Aibu kwa taifa umeme kukatika

Na Christina Mwakangale

WANAFUNZI 34 kati ya 1,000 
wanaosoma Shule za Msingi Mji 
Mpya na Muhimbili mkoani Dar 
es Salaam, wamebainika kuwa 
na matatizo ya moyo ikiwamo 
hitilafu ya valvu kwenye moyo.

Utafiti uliofanywa na Taasisi 
ya Moyo ya Jakaya Kikwete 
( JKCI) kuanzia Februari hadi 
Mei mwaka 2019, ulilenga 
kubaini iwapo kuna watoto wa-
naougua magonjwa ya Valvu 
za Moyo (RHD) bila ya kuwa na 
dalili zozote.

Utafiti huo umeongozwa na 
Bingwa wa Magonjwa ya Wa-
toto kutoka JKCI, Dk. Parvina 
Kazahura.

Mratibu wa Utafiti kutoka 
JKCI, bingwa wa magonjwa ya 

moyo, Dk. Pedro Pallangyo, aki-
zungumzia utafiti huo ambao 
umetolewa wiki hii, alisema 
utafiti huo ulilenga shule za 
msingi kwa wanafunzi 949 am-
bao hawana dalili ya magonjwa 
ya moyo na kufanyiwa kipimo 
cha echo (echocardiographic).

“Lengo la utafiti huu ilikuwa 
kubaini mapema watoto wali-
opata maambukizi mapema 
kwenye mfumo wa valvu za 
moyo na kupata matibabu 
mapema. Pia uliangalia visaba-
bishi gani na hatarishi kwa wa-
toto walio na makovu kwenye 
valvu za moyo.

“Tuligundua sababu tatu, wa-
toto waliokuwa na umri wa mi-
aka tisa na kuendelea walikuwa 
katika hatari ya kuwa na matati-
zo haya ikilinganishwa na walio 

chini ya umri huu, pia waliopa-
ta maambukizi, katika mfumo 
wa hewa, kikohozi, mafua zaidi 
ya mara tatu miezi sita kabla ya 
utafiti huu, uwezekano ulikuwa 
mkubwa wa kuwa na tatizo la 
valvu,” alisema bingwa huyo.

Alisema sababu nyingine 
kwa tatizo hilo ni uchafuzi wa 
hali ya hewa ambao unaongeza 
uwezekano wa magonjwa ya 
mfumo wa hewa na kusababi-
sha uwezekano wa magonjwa 
ya valvu.

Bingwa huyo alitaja sababu 
nyingine ni hali duni za maisha, 
akibainisha kuwa asilimia 29.5 
hadi 32.9 ya upasuaji wote wa 
moyo uliofanyika JKCI mwaka 
2017 na 2018, ulitokana na wag-
onjwa kuwa na tatizo la valvu 
kwenye moyo.

Wanafunzi 34 shule mbili wagundulika tatizo moyo

Fatma Mganga, alisema pamoja 
na changamoto ya mimba za 
utotoni nyingine ni watoto wa 
kike kuacha masomo na kufifi-
sha ndoto zao za maisha.

“Lazima tuwe na mikakati ya 

kuwatafuta watoto hawa ambao 
wamekuwa wakiacha masomo, 
hawa ndiyo sababu ya hizi mim-
ba za utotoni mkoani hapa,” 
alisema Dk. Mganga.

Waziri wa  Nchi  Ofisi  ya Makamu wa Rais  Muungano  na  Mazingira, Selemani Jafo, akiangalia  taka 
zinazotupwa  katika  dampo la kisasa la  Manispaa ya Mtwara Mikindani wakati wa ziara yake ya  
kukagua  usimamizi wa taka ngumu katika  dampo hilo. PICHA: OFISI YA MAKAMU WA RAIS
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Kitendawili cha usalama
mahabusi walioko polisi

Na Waandishi Wetu

SEHEMU ya pili ya ripoti hii 
jana iliangazia kwa kina ush-
uhuda wa kinachojiri mahabusu, 
hadi miili inayowasilishwa hos-
pitalini na vitendawili vyake, 
baadhi vigumu kuvitafsiri. Nini 
mwelekeo mpya? Endelea na se-
hemu ya mwisho ya ripoti hii:

ALICHOKIBAINI RAIS
Mnamo Agosti 25, mwaka huu, 

Rais Samia kwenye Bwalo la Maofisa 
wa Polisi Oysterbay mkoani Dar es 
Salaam alipokutana nao, aliwaonya 
kwa marejeo ya kina kuhusu ma-
dhila, hata vifo vya watuhumiwa 
mikononi mwa polisi.

Alitamka: “Baadhi yenu mnash-
tumiwa kwa kutotenda haki. 
Ninaomba mwangalie vitendo vi-
navyofanywa. Na inapotokea hivi, 
tunasimama haraka kujitetea kama 
jeshi bila kuangalia haki za jamii.

“Kuna mifano kadhaa. Ninadhani 
miezi miwili mitatu nyuma kuliku-
wa na unyang’anyi wa nyama eneo 
moja Dar es Salaam hapa. Mlivamia 
bucha, mkachukua nyama za watu, 
walipolalamika mkasema ‘aah tu-
mefanya vile kwa sheria’, lakini uki-
angalia kwa undani kilichotendeka, 
hakuna sheria hapo.

“Kwa hiyo, lazima mwangilie hilo 
na mengine na mengine! Tupo hapa 
kuhudumia watu, siyo kudidimiza 
watu!

“Lakini lingine, mtuhumiwa an-
apokufa mikononi kwako askari wa 
polisi, umemchukua huko, umem-
buruza, umeshamchapa virungu 
vya kutosha na nini. 

“Wanadamu sisi tuko wa afya to-
fauti tofauti. Kuna mwingine chapa, 
chapa na chapa, yupo ngangari. 
Mwingine vifimbo viwili tu tayari 
hayupo, ameshafika mbele ya haki.

“Kwa hiyo, ninadhani matumizi 
ya nguvu, IGP na yenyewe muyat-
azame. Kesi za watu kufa vituo vya 
polisi hazileti sifa nzuri kwa serikali. 
Ninaomba sana ndugu zangu ten-
deni yaliyo haki.”

Katika hadhira tofauti miezi 
minne baadaye, tarehe 12 mwezi 
huu, Mkuu wa Nchi alirejea tena 
angalizo lililoendana na maelekezo 
ya haja ya nidhamu na utii wa she-
ria katika utendaji wa polisi, akitoa 
mfano wake binafsi kuwa miongoni 
mwa watendwa wa madhila hayo.

WANASHERIA LHRC
Ripoti ya mwaka jana ya Kituo cha 

Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) 
ilibainisha mwaka huo ulikuwa na 
matukio sita ya utesaji na kutendwa 
isivyo kati ya raia na vyombo vya 
dola.

Ni matukio yaliripotiwa katika 
mikoa ya Kilimanjaro, Mbeya, Moro-
goro, Dar es Salaam na Mara. 

LHRC katika ripoti ya utafiti wake 
unaohusu haki za binadamu, ilitaja 
asilimia 8.8 ya washiriki walisema 
uwezekano wa kufanyiwa utesaji/
kutendwa vibaya wakiwa chini ya ul-
inzi ni mkubwa kiasi, huku asilimia 
33.5 wakisema ni mkubwa.

Mkurugenzi wa LHRC, Anna Hen-
ga, anasema utafiti huo umebaini ni 
matukio endelevu kila mwaka.

Anafafanua maudhui ya ripoti 
kwamba yanataja kikwazo cha ku-
tokoma mwenendo huo, ni serikali 
kushindwa kuridhia Mkataba wa 
Kimataifa dhidi ya mateso kwa raia.

Pia analalamikia katiba iliyopo 
haijatoa fursa ya kuwapo mamlaka 
maalumu ya kulichunguza Jeshi la 
Polisi, hali inalolipa uhuru wa kuji-
chunguza lenyewe dhidi ya tuhuma 

zake.
“Yanahitajika mabadiliko ya kat-

iba ambapo hili ni jambo la muda 
mrefu. Jambo la muda mfupi, ni 
Tume ya Utawala Bora ifanye hiyo 
kazi.

“Pia iunde jopo maalumu ambalo 
halihusiani na polisi, wajumbe wa 
jopo hili hawatakuwa na mgongano 
wa kimaslahi, kwa sababu mengi ya-

nachunguzwa lakini husikii hatua 
zilizochukuliwa,” anasema Anna.

WATETEZI WA HAKI
Mratibu wa Mtandao wa Watete-

zi wa Haki za Binadamu Tanzania 
(THRDC), Onesmo Olengurumwa, 
anataja mbinu za kukabiliana na 
unyanyasaji kutoka kwa askari, zik-
ijumuisha serikali kuridhia mika-
taba ya kimataifa inayopinga ukatili 
kwa wananchi.

Anaungana na mtangulizi wake 
(Anna), akitaka kuwapo mfumo au 
chombo huru ambacho kitaruhu-
su kamati huru kukagua matukio 
au malalamiko yanayofanywa na 
polisi. Mtazamo wake ni kuwa na 
mfumo ambao utakuwa na msaada 

“Hakuna kitu 
muhimu kwetu 
kama kusimamia 
sheria na ku-
tenda haki.” IGP 
Simon Sirro, No-
vemba 21, 2021

Agizo la Rais Samia, sheria ilikosimama 
Polisi watii, waja na hatua 6 kutekeleza

wa udhibiti na hatua kuchukuliwa dhi-
di ya wasimamizi wa kisheria waliomo 
kwenye vyombo vya dola.

MSIMAMO WA IGP
Kama ilivyo nadharia ya kiaskari du-

niani inayotamka ‘quest of command 
is the commanding question’, iki-
maanisha ombi kutoka kwa mwenye 
mamlaka linabeba sura ya maelekezo, 
Novemba 21 mwaka huu, IGP Sirro al-
itoa maelekezo kwa wasaidizi wake.

Ikiwa ni wastani wa miezi mitatu 
tangu kutolewa kwa karipio la Rais 
Samia dhidi ya vifo vya watu kwenye 
vituo vya polisi, IGP Sirro, akisimamia 
nadharia ya ‘utii na nidhamu’, aliwaa-
giza wasaidizi wa mamlaka yake ku-
tenda haki kwa watuhumiwa wawapo 
mikononi mwa polisi.

Akiwa kwenye Chuo cha Polisi 
Moshi mkoani Kilimanjaro siku hiyo, 
IGP Sirro alielekeza watuhumiwa wa-
heshimiwe na watendwe haki katika 
haiba ya watu wasio na hatia, mpaka 
itakapobainika vinginevyo.

“Hakuna kitu muhimu kwetu kama 
kusimamia sheria na kutenda haki, 
kuwa wanyenyekevu na kuheshimu 
watu. Sisi leo tumevaa majoho haya 
na kesho tunarudisha kwa wenyewe 
na wenyewe ni Watanzania wanaolipa 
kodi inayotufanya tufanye kazi,” ali-
hitimisha.

HATUA 6 ZA POLISI
Msemaji wa Polisi, David Misime, 

aliiambia Nipashe mwishoni mwa wiki 
iliyopita namna agizo la Rais lilivy-
opokewa na hatua sita zilizokwishaan-
za kuchukuliwa kurekebisha kasoro.

Kwa mujibu wa Misime, hatua hizo 
zinajumuisha kuandaliwa mpango 
kazi wa jeshi unaohusu njia sahihi za 
kutekeleza majukumu yao pasipo ama 
kukwaza au kuionea jamii.

Pia yanaambatana na kuandaliwa 
mafunzo maalumu vyuoni na kazini 
kuhusu kuepuka utumiaji wa nguvu 
kazini kadri inavyowezekana; mam-
laka za mikoa na wasaidizi wake kuwa 
na ufuatiliaji wa karibu sehemu za 
kazi.

Vilevile, inaelekezwa kuwa uon-
gozi wa kipolisi ufanye ukaguzi wa 
kila mara vituoni kubaini kila kinach-
oendelea sehemu za kazi; jeshi kutoa 
elimu endelevu ya haki za binadamu; 
na kukisisitizwa utii wa sheria na ku-
wapo mantiki za kisaikolojia na kishe-
ria katika matumizi ya nguvu.

  Rais Samia Suluhu Hassan                IGP Simon Sirro

HATUA SITA ZA POLISI
Jeshi la Polisi lili-
weka mpango kazi 
wa kutekeleza maa-

gizo yaliyotolewa na 
Rais siku hiyo likiwapo 
la matukio ya watu 
kufia mikononi mwa 
polisi.

Viongozi kuanzia 
ngazi ya vituo hadi 
mkoa wamesisiti-
zwa kusimamia 

askari kwa karibu wa-
napotekeleza majuku-
mu yao ya kila siku.

Tumejiwekea 
pia utaratibu 
wa kuendeleza 
utoaji wa elimu 

juu ya haki za binad-
amu kwa nguvu zaidi 
katika ngazi zote.

 Mafunzo kazini na 
vyuoni kwa askari 
yamehuishwa 

zaidi juu ya matumizi ya 
nguvu katika utekelezaji 
wa kazi za polisi za kila 
siku.

Kufanya uk-
aguzi wa kila 
mara katika 
utendaji wa 

kazi.

Msisitizo ume-
tolewa kuchukua 
hatua stahiki kwa 

mujibu wa sheria, pale 
inapobainika nguvu zaidi 
kutumika bila kuzingatia 
uwiano wa nguvu kutoka 
upande mwingine.

1 3 52 4 6

Chanzo: Msemaji wa Jeshi la Polisi, David Misime
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Na Maulid Mmbaga

MKUU wa Mkoa wa Dar es Salaam, 
Amos Makalla, amepiga marufuku 
gereji bubu na sehemu za kuoshea 
magari holela pembezoni mwa bara-
bara.

Akizungumza jana na watendaji 
wa kata na wenyeviti wa mitaa jijini 
humo, aliwataka viongozi hao ku-
chukua hatua kwa wote wanaofanya 
shughuli hizo huku akisisitiza usafi 
endelevu kwa manufaa ya wote.

Aidha, aliwapa fomu maalum ya 
kufuatilia mwenendo wa utekelezaji 
wa agizo hilo ili kuongeza chachu ya 
uwajibikaji kwa viongozi.

“Pia nipige marufuku uendeshaji 
wa shughuli za biashara kwenye 
bustani, niwatahadharishe wale wote 
wenye tabia ya kuiba vyuma vilivy-
owekwa pembezoni mwa barabara, 
atakayebainika kuiba atachukuliwa 
hatua,” alisema.

Kwa mujibu wa Makalla, watendaji 
wanatakiwa kuhakikisha mitaa yao ni 
misafi muda wote, takataka zinaon-
dolewa kwa wakati, kudhibiti biasha-
ra holela na kuzuia wafanyabiashara 
wadogo wasirudi kusikoruhusiwa.

Pia Makalla alitoa maelekezo kwa 
Wakala wa Barabara za Vijijini na 
Mijini (TARURA), Wakala wa Barabara 
Tanzania (TANROAD) na Mamlaka ya 
Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es 
Salaam (DAWASA) kuwa na  
mpango wa kushiriki kampeni ya 
usafi.

“Serikali inakwenda kufanyia kazi 
mapendekezo yote yaliyotolewa 
na Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS) 
kupitia utafiti wa sekta isiyo rasmi 
wa mwaka 2019 ili kupata tija kwa 
kundi hilo, pia utafiti huo umewez-
esha mkoa kujua changamoto na 
fursa za kufanyiwa kazi ili kuongeza 
makusanyo ikizingatiwa kuwa mkoa 
wetu unachangia asilimia 18 ya pato 
la taifa,” alibainisha.

Kwa upande wake Mtakwimu Mkuu 
wa Serikali kutoka (NBS), Dk. Albina 
Chuwa, alisema utafiti huo umebaini 
kuwa thamani ya shughuli zisizo 
rasmi ni zaidi ya Sh. bilioni 6, huku 
akibainisha kuwa wanawake wengi 
ndio wameonekana kujihusisha nazo 
ambapo Wilaya ya Ilala na Temeke 
ndiyo zinaongoza kuwa na shughuli 
hizo.

Gereji bubu, 
‘car wash’
holela zapigwa 
marufuku Dar 

Jafo atoa mtihani kwa manispaa ulinzi dampo
Na Mwandishi Wetu,  
MTWARA

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya 
Makamu wa Rais (Muungano 
na Mazingira), Dk. Selemani  
Jafo, ameelekeza Manispaa ya 
Mtwara Mikindani kuhakikisha 
inalinda eneo la dampo la kisasa 
lililojengwa, ili lisivamiwe na wa-
nanchi.

Dk. Jafo alitoa maelekezo 
hayo juzi alipozuru kikazi katika 
dampo hilo mkoani Mtwara le-
nye eneo la ukubwa wa ekari 23, 

waziri huyo akikagua namna wa-
navyosimamia taka ngumu.

Alisema baadhi ya wananchi 
wana tabia kuvamia maeneo yal-
iyo karibu na madampo kisha ku-
jenga nyumba na kufanya maka-
zi na huishia kutupa lawama kwa 
serikali ya eneo husika kuhusu 
harufu mbaya inayotokana na 
taka hizo.

Alisema serikali ilitafuta fedha 
ili kuhakikisha madampo yana-
jengwa katika maeneo mengi 
nchini katika kuhakikisha ku-
nakuwapo na usimamizi mzuri 

wa taka ngumu.
Waziri Jafo alitumia nafasi hiyo 

kuipongeza manispaa hiyo kwa 
kuwa na usimamizi mzuri wa 
taka zinazotupwa katika dampo 
hilo, hali inayosaidia kutunza 
mazingira ya mji.

“Nimekuja kuangalia dampo 
hili namna mnavyozishughulikia 
taka ngumu na kweli nimekuta 
taka zote zinatupwa hapa tofauti 
na baadhi ya madampo huko 
nilikopita ambako taka haz-
itupwi kabisa kwenye dampo, 
zinaachwa zinazagaa ovyo,” al-

ipongeza.
Ofisa Mazingira wa Manispaa 

hiyo, Masumbuko Mtasigwa, 
alisema yapo malori manne 
ambayo yanatumika kusafirisha 
taka kutoka katika vizimba 25 
vilivyoko katika kata 18.

Hata hivyo, alibainisha kik-
wazo cha gharama za uendeshaji 
kwa maana ya usafirishaji kupitia 
malori hayo pamoja na uwapo 
wa taka nyingi za plastiki zinazo-
tupwa.

Meneja wa Kanda ya Kusini wa 
Baraza la Taifa la Hifadhi na Usi-

mamizi wa Mazingira (NEMC), 
Boniface Guni, alisema kero ya 
matumizi ya mifuko midogo ya 
plastiki isiyo na viwango bado 
ipo.

Alisema hiyo ni kutokana na 
kuingia kwa magendo lakini 
baraza hilo linaendelea kutoa 
elimu kwa wananchi kuhusu 
matumizi ya mifuko mbadala 
iliyo rafiki wa mazingira na  
kuendesha operesheni ya ku-
kamata mifuko iliyopigwa maru-
fuku.

Na Jaliwason Jasson, 
MANYARA

VIGOGO wa Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) katika 
Wilaya ya Babati Vijijini mkoa-
ni Manyara, wanashikiliwa na 
Jeshi la Polisi kwa tuhuma za 
kumshambulia askari polisi. 

Kamanda wa Polisi Mkoa 
wa Manyara, Kamishna 
Msaidizi (ACP) Benjamin Ku-
zaga, aliwataja vigogo hao 
kuwa ni Katibu wa Wilaya, 

Filbert Mdaki (52) na Katibu 
wa Umoja wa Vijana (UVCCM) 
Wilaya, George Sanka (46).

Akizungumza na waandishi 
wa habari ofisini kwake jana, 
Kuzaga alisema viongozi hao 
walimshambulia Koplo Bara-
ka wa kituo kidogo cha polisi 
Kiru akiwa kwenye majuku-
mu yake ya polisi kata.

Alisema tukio hilo lilitokea 
Desemba 12 katika kijiji cha 
Kirudiki ambako askari huyo  
alishambuliwa kwa kupigwa 

mateke na fimbo na   Mdaki 
na Sanka  kwa kushirikiana na 
wananchi mbalimbali wanao-
daiwa kuwa wafuasi wa CCM.

“Ni kwamba watuhumiwa 
hao walikwenda kufanya 
mkutano wa hadhara pasipo 
kuwapo   na taarifa yoyote 
katika kituo cha polisi wala 
hawakuwa na kibali,” alisema 
Kuzaga. Alisema askari huyo 
alikwenda kwa ajili ya kutam-
bua mkusanyiko huo na ndi-
po wanasiasa hao na wafuasi 

wao walipoanza kumfukuza 
kutaka aondoke eneo hilo na 
kuanza kumshambulia.

Kamanda Kuzaga alisema 
watuhumiwa wote watafik-
ishwa mahakamani upelelezi 
utakapokamilika.

Mmoja wa maofisa wa CCM 
ambaye hakutaka majina 
yake kutajwa alisema si kweli 
bali makatibu hao walikuwa 
wakimtetea askari dhidi ya 
raia waliokuwa wakimsham-
bulia. 

Watiwa mbaroni kwa 
madai kumpiga polisi 

Jamii ya wafugaji wa Kimasai, Kitongoji cha  Mlembule, Kijiji cha Mvungwe wilayani Kilindi mkoani Tanga wakifunga kamba ya 
ngozi ya kondoo mweusi kwenye Mto wa Kwambalazi kama tambiko la kumwomba Mungu ili mvua inyeshe. PICHA: DEGE MASOLI
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HIVI karibuni serikali imewataka Watanzania watakaosafiri 
kwenda likizo maeneo mbalimbali nchini, kuchukua tahadhari 
ya UVIKO-19 kwa kuvaa barakoa, kukaa umbali wa mita 2 kati ya 
mtu mmoja na mwingine na kunawa mikono kwa maji tiririka na 
sabuni mara kwa mara.
Pia, kuwalinda wazee na watu wengine wenye maradhi yasiyoam-
bukiza ambao ni kundi lililo hatarini zaidi kwa kipindi hiki amba-
cho kuna mikusanyiko ya watu.
Kadhalika, wazazi wametakiwa kuwalinda watoto walio kwenye 
kipindi hiki cha likizo ambao watasafiri kwenda maeneo mengine 
nchini, kwa kuhakikisha wanavaa barakoa, kunawa mikono na 
kuepuka misongamano.
Tangu kugundulika kwa ugonjwa wa UVIKO-19 matangazo ya ku-
wataka wananchi kuchukua tahadhari ni mengi, na yamezidi zaidi 
baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza kuwa Tanzania 
kuna ugonjwa huo, akaonyesha mfano kwa kuchanja na kuvaa 
barakoa kila anapokuwa kwenye mikusanyiko.
Kwenye vituo vya mabasi kuna vyombo vya kunawa mikono am-
bavyo havitumiki, licha ya hamasa ya kuchukua tahadhari watu 
hawavai barakoa wala kutakasa mikono wanapokuwa kwenye mi-
kusanyiko.
Tunashauri serikali kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa agizo lake 
ili kuepusha janga kwa wazee na makundi mengine yaliyo kwenye 
hatari huko vijijini, kwa kuwa wengi bila kujua hawatakumbuka 
kunawa au kuvaa barakoa.
Utekelezaji ni pamoja na kukagua mabasi mara kwa mara kama 
watu wanavaa barakoa na ikiwezekana kuchukua hatua kwa ma-
kondakta na madereva ambao hawahimizi uvaaji barakoa.
Mabasi mengi kwa sasa yana viyoyozi (AC) na watu wanakaa kwa 
zaidi ya saa tatu safarini, ni kawaida kukuta basi zima hawajavaa 
barakoa na wanashuka vituo mbalimbali, jambo ambalo ni hatari 
kwa kuwa wataalamu wanatueleza kuwa kirusi hicho huimarika 
zaidi kwenye baridi.
Ili kufanikisha utekelezaji ni lazima kuwe na ufuatilia wa karibu wa 
mabasi kutoa matangazo ya mara kwa mara kwa abiria kuvaa bara-
koa, lakini Polisi wa Usalama Barabarani pamoja na mambo men-
gine wanayokagua ni vyema wakahimiza uvaaji barakoa au mabasi 
kufungua vioo ili hewa ya asili iingie.
Mathalani, Nipashe ilitembelea Kituo Kikuu cha Mabasi cha Magu-
fuli na vingine nchini na kubaini kuwapo kwa vyombo vya kunawa 
mikono, lakini havitumiki, msongamano mkubwa wa watu na wen-
gi hawavai barakoa jambo linalosababisha maambukizi kusambaa.
Nguvu inayotumika kuhimiza watu kuvaa barakoa wanapokuwa 
ndani ya viwanja vya ndege, boti na wanapoingia kwenye ofisi za 
serikali, sasa ielekezwe kwenye vyombo vya usafiri wa barabara na 
masoko ili kuepusha kusambaa kwa kirusi hicho, hasa katika kip-
indi hiki tunachoelezwa kuwa kuna kirusi kipya cha Omicron.
Kwa kuvaa barakoa, kuchanja na kunawa mikono mara kwa mara 
kumesaidia baadhi ya nchi zilizo mstari wa mbele kwenye kukinga 
raia wake dhidi ya UVIKO-19 kama Uingereza kuruhusu mashabiki 
wa mpira kuingia uwanjani bila barakoa kwa kuwa wamefanikiwa 
kuchanja watu wote.
Hii ni uthibitisho kuwa ikiwa tahadhari itachukuliwa inavyotakiwa 
basi tutafanikiwa kupambana na UVIKO 19 hasa kipindi hiki watu 
wanaposafiri kwenda kwenye sikukuu za mwisho wa mwaka.
Hadi Desemba 18, mwaka huu, jumla ya wananchi 1,275,795 sawa 
na asilimia 2.21 walikuwa wamepata chanjo ya Uviko-19, huku len-
go likiwa ni kufikia watu milioni 35 sawa na asilimia 60.

Na Sabato 
Kasika

NI zaidi ya mwezi sasa, tangu 
kuondolewa kwa wafanyabi-
ashara wadogo katika mae-
neo yasiyo rasmi kwenye ma-
jiji na miji, lakini baadhi yao  
wameibuka na mbinu ya kue-
ndelea kubaki katika maeneo 
ya awali hasa Dar es Salaam.
Badala ya kwenda kwenye 
masoko waliyotengewe, wa-
nakuwa mafichoni, katika 
baraza za  nyumba za watu 
kuanzia asubuhi hadi saa 
11 jioni ambapo huibuka na 
kurejea katika maeneo ya 
awali.
Machinga hao ni wale ambao 
wana meza za biashara kwe-
nye masoko mapya na wen-
gine wanaodai kuwa bado 
hawajapata nafasi katika 
masoko hayo, ambao wote 
kwa pamoja wamekuwa waki-
tumia mbinu hiyo.
Kwa mtazamo wangu naona 
kuna haja hata wanasiasa 
kushiriki katika kazi ya kuha-
masisha machinga kuhamia 
kwenye masoko ili waweze 
kuendesha shughuli zao bila 
kuhangaika huku na kule.
Ninawataja wanasiasa kwa 
sababu wanawashawishi 
wasihame, lakini kwa kuwa 
sasa serikali imeamua kuwa-
panga vizuri, ili wafanye shu-
ghuli zao bila usumbufu, basi 
wanasiasa hawana budi kush-
irikiana na serikali.
Ikumbukwe kuwa, baadhi yao 
wanakiri kuwa na meza za bi-
ashara katika masoko mpya, 
na huweka vitu vichache ili 
waonekane wapo na kisha 

wanaondoka na kwenda ku-
fanyia biashara vichochoroni.
Wenye mtindo huo ni mach-
inga wa Mbezi Mwisho ambao 
kuanzia muda wa asubuhi 
hadi saa 10 jioni, huwa wako 
mafichoni, lakini kuanzia saa 
11 jioni huibuka kutoka huko 
na kurudi kwenye maeneo 
walioondolewa.
Kwa sababu machinga ni wa-
pigakura, basi ingependeza 
kama wanasiasa wangesh-
irikiana na serikali kutaka wa-
hamie kwenye masoko rasmi 
kuliko kupoteza muda mwin-
gi wakivizia nyakati za jioni.
Machinga wamekuwa wak-
iondolewa kwenye maeneo 
ya awali kisha wanarudi 
mmoja baada ya mwingine 
huku wanasiasa wakitajwa 
kuhusika katika ushawishi wa 
kuwarudisha katika maeneo 
ya awali.
Ikumbukwe kuwa Mkuu wa 
Mkoa wa Dar es Salaam, Amos 
Makalla ameshatangaza kuwa 
kila Jumamosi ya mwisho wa 
mwezi itakuwa siku maalumu 
ya kufanya usafi kwa wakazi 
wa mkoa huo, akisema hayo 
hivi karibuni katika uzinduzi 
wa mkakati wa usafi na uhifa-
dhi mazingira wa mkoa huo 
uliopewa jina la ‘Safisha Pen-
dezesha Dar es Salaam’.
Machinga ni miongoni mwa 
watu ambao wanatuhumiwa 
katika uchafuzi wa mazin-
gira, hivyo kwa hali kama 
hiyo ingependeza kama 
watashawishiwa ili waende 
kwenye masoko waliotenge-

wa.
Wanasiasa ni muhimu katika 
ushawishi kama ambavyo 
huwa wanafanya wanapo-
tafuta kura kwa machinga 
kwa kuwabembeleza licha ya 
kwamba yapo malalamiko 
mengi ya machinga kwamba 
masoko mapya hayana miun-
dombinu muhimu kama maji, 
vyoo na pia ukosefu wa wate-
ja ambao unasababisha waen-
delee kuwa katika maeneo ya 
awali, na kuongeza mtifuano.
Pamoja na hayo, ni muhimu 
wanasiasa wawaelimishe 
kujua kwamba haki inak-
wenda sambamba na wajibu, 
ili kwamba badala ya kudai 
haki tu, watimize wajibu wa 
kuhama huku mipango zaidi 
ikiendelea.
Wakitambua hilo, 
wataachana na mtindo wa 
kunyang’anyana kisu na mtu 
huku wao wakiwa wameshika 
makali na kukatwa vidole.
Aidha, machinga wanata-
jwa kama wafanyabiashara 
muhimu na ni suluhisho la 
mahitaji kwa watu wengi 
kuanzia wa kipato cha chi-
ni, kati na cha juu, na wana 
umuhimu katika kukuza pato 
la taifa.
Ninaamini kwamba, badala 
ya kuendelea kufukuzana 
na serikali, wakielimishwa 
na kuelewa, wanaweza kutu-
lia sehemu moja na kukuza 
uchumi wao na hata wa taifa 
na kusaidia kuondoa umas-
kini.

Zamu wanasiasa kuwahimiza
 wamachinga kuuzia sokoni

 Muungwana Lazima Nilonge

Polisi wahamasishe kujikinga
UVIKO-19 kwenye mabasi
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Agizo ‘seal’ kwenye chupa latekelezwa 
Na Mwandishi Wetu

AGIZO la serikali kusitisha 
utengenezaji na uwekaji wa 
plastiki laini (seal) kwenye 
mifuniko ya chupa za maji li-
meendelea kutekelezwa tangu 
lilipotolewa Oktoba 11, mwaka 
huu, na Waziri wa Nchi Ofisi ya 
Makamu wa Rais (Muungano 
na Mazingira), Dk. Selemani 
Jafo.

Hayo yalibainishwa jana 
wakati wa ziara ya Waziri Jafo 
kufuatilia maelekezo mbalim-
bali yaliyotolewa na serikali 
kuhusu utunzaji wa mazingira.

Alitembelea na kukagua 
Kiwanda cha Watercom kina-
chozalisha maji ya Afya na cha 
Tanzania Ruidar Co. Ltd kina-
chojishughulisha na urejelezaji 
plastiki na kuzalisha mabomba 
vilivyoko eneo la Kisarawe II 
katika Manispaa ya Kigamboni 
mkoani Dar es Salaam.

Jafo alisema serikali ilitoa 
maelekezo hayo kutokana na 
seal hiyo kutorejelezeka na 
inachafua mazingira pindi ina-
potupwa na kuzagaa ovyo, hali 
inayosababisha vifo vya mifugo 
na samaki baharini wanapo-
imeza.

Waziri huyo alibainisha kuwa 
pamoja na maelekezo hayo ya 
serikali, bado kuna baadhi ya 
kampuni hazijatekeleza huku 
akisisitiza kuwa ifikapo tarehe 
ya mwisho ya marufuku hiyo 
maji yatakayokuwa yanaende-
lea kuwekewa seal hiyo, yata-
pigwa marufuku sokoni.

Vilevile, aliwatoa wasiwasi 
wananchi wanaodhani kuwa 
bila matumizi ya vifaa hivyo, 
kuna uwezekano wa maji 
kuchakachuliwa, akisema kuwa 
matumizi ya mhuri wa moto 
yatasaidia kuondoa shida hiyo. 

“Nimekuja hapa kwenye ki-
wanda hiki cha maji na nime-

farijika sana kuona tayari 
wameshaanza kutekeleza ag-
izo hilo, hawaweki tena viplas-
tiki vile na wanatumia mtambo 
maalumu wa kuweka mhuri na 
huyu ametambua umuhimu wa 
kulipa kodi. Kwa hiyo, huwezi 
kununua maji hayo hadi yawe 
na mhuri huo,” alisema.

William Mhavila kutoka 
kitengo cha uzalishaji cha kam-
puni hiyo alisema hivi sasa wa-
natekeleza agizo la serikali kwa 
kusisitisha uzalishaji wa vifuko 
hivyo.

“Kama mnavyoona tumezi-
ma mtambo huu uliokuwa un-
azalisha zile seal za plastiki na 
hivyo tumeanza kutekeleza ag-
izo la serikali ili tuweze kutunza 
mazingira,” alisema Mhavila.

Katika hatua nyingine, Waziri 
Jafo alizuru katika kiwanda cha 
Tanzania Ruidar Co. Ltd kina-
chojihusisha na urejeleshaji wa 
plastiki na kuzalisha mabomba.

Akiwa kiwandani huko, 
alionyesha kuridhishwa na 
utekelezaji wa agizo lake la mie-
zi mitatu kwa kampuni hiyo la 
kurekebisha mfumo wa uchu-
jaji wa majitaka ambao ulitiriri-
sha majitaka kwenye makazi 
ya watu. Waziri Jafo alisema 
kiwanda hicho kimetekeleza 
agizo hilo kwa asilimia 100 na 
kuwataka wengine waige mfa-
no huo kwa mustakabali wa 
kulinda mazingira.

Pia alielekeza maofisa maz-
ingira kufuatilia viwanda 
mbalimbali katika eneo hilo la 
Kigamboni kuona namna wana-
vyotimiza matakwa ya kisheria 
katika utunzaji wa mazingira.

Meneja wa kiwanda hicho, 
Zhang Ping, alisema kutokana 
na hatua hiyo, hivi sasa anare-
jeleza majitaka tofauti na awali 
alikuwa akinunua mara kwa 
mara, hivyo kupunguza ghara-
ma.

Wataalamu uhamasishaji chanjo
Uviko-19 watakiwa lugha nzuriBonyokwa yapata  

msaada vifaa elimu
Na Mwandishi Wetu

SHULE ya Sekondari Bonyokwa iliyoko 
Tabata mkoani Dar es Salaam, imekabidhiwa 
vifaa vya masomo ili kupunguza tatizo la 
mahitaji ya vifaa vya elimu.

Vifaa hivyo ni meza na viti vya walimu, 
kabati la vitabu na mafaili, kompyuta mbili 
na printa.

Kampuni ya simu za mkononi ya Halotel 
ilitoa msaada huo jana. 

Akitoa taarifa hiyo wakati akikabidhi 
vifaa hivyo, Mkuu wa Kitengo cha Bidhaa 
na Mawasiliano wa Kampuni hiyo, Sakina 
Makabu, alisema wameamua kusaidia vifaa 
hivyo kutokana na changamoto zinazoikabili 
shule hiyo.

Alisema mpango huo ni kuunga mkono 
juhudi za serikali katika kuhakikisha shule 
zote nchini zinapata mahitaji na vifaa 
muhimu vitakavyowezesha wanafunzi ku-
pata elimu katika mazingira bora ili kukuza 
kiwango cha ufaulu wa wanafunzi hao na 
kupunguza uhaba wa vifaa vya elimu kwa 
shule zote nchini.

“Halotel tumeamua kutoa msaada huu wa 
vifaa ikiwa ni mojawapo ya mwitikio wa 
kampuni yetu wa kuitikia juhudi za serikali 
katika uboreshaji wa mazingira na upati-
kanaji wa vifaa vya ufundishaji na kujifun-
zia ili kuongeza ufanisi wa kufundishia na 
kujifunzia katika mfumo wa nadharia na 
vitendo,” alisema Sakina.

Sakina alisema, Kampuni ya Halotel inatoa 
huduma ya kimasomo ijulikanayo kama 
‘Halostudy’ itakayo wawezesha wanafunzi 
nchini kusoma masomo yao kwa njia ya 
mtandao (TEHAMA) inayopatikana kwenye 
simu za mkononi na kwenye kompyuta.

Alisema huduma hiyo inatumiwa na 
wanafunzi na walimu kote nchini bure, na 
kupitia kompyuta zilizotolewa Shule ya 
Bonyokwa itaweza kutumia huduma hiyo 
kitakacho hitajika ni kuwa na intaneti.

Kwa upande wake Mkuu wa shule hiyo, 
Upendo Mgaza, alisema wamefarijika kwa 
kupokea msaada huo kutoka kampuni hiyo 
na wanashukuru kwa kuendelea kuwa ka-
ribu na jamii na kuthamini pia kwa kuunga 
mkono jitihada za kuisaidia sekta ya elimu 
nchini. 

“Nina amini kabisa vifaa hivi vitawasaidia 
walimu na wanafunzi hapa shuleni katika 
kuboresha namna ya ufundishaji na kuji-
funza kwa ujumla”.  

Kampuni hiyo ilisema itandelea kushiriki-
ana na serikali pamoja na wadau wengine 
wa elimu kufanikisha elimu kusonga mbele 
na kutengeneza wanafunzi bora wanaosoma 
masomo ya sayansi hasa kuelekea ukuaji wa 
uchumi wa viwanda.

Naye Diwani wa kata ya Bonyokwa, 
Tumike Malilo,  aliishukuru  kampuni hiyo 
kuwaletea vifaa hivyo ambavyo vitasaidia 
walimu kukaa na kufanya kazi zao za 
ufundishajji katika mazingira mazuri.

Kabla ya kupokea vifaa hivyo, walimu 
walikuwa wanatumia viti na meza za wa-
nafunzi.

Naye mwanafunzi wa kidato cha pili ka-
tika shule hiyo, Veronica Thomas, alishukuru 
kampuni ya halotel kwa kuwasaidia.

“Nashauri wazazi na walezi wawaruhusu 
wanafunzi wajiunge na Halostudy ili 
kuboresha elimu yao,” anasema.

Na Mary Geofrey, ARUSHA

WATAALAMU wa-
naotekeleza Mpango Haraki-
shi na Shirikishi Awamu ya 
Pili wa Uhamasishaji na Utoaji 
wa Chanjo ya UVIKO-19, wam-
etakiwa kutumia lugha nzuri 
kuelimisha jamii badala ya ku-
tumia vyeo kutisha wananchi.

Wito huo ulitolewa jana ji-
jini hapa na mtalaamu kutoka 
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam 
(UDSM), Profesa. Antony Keya, 
wakati akiwasilisha mada ya 
uzoefu katika uhamasishaji na 
utoaji wa chanjo kwa wataal-
amu wanaotekeleza mpango 

huo.
Profesa Keya aliwataka 

kutumia lugha nzuri ili ku-
washawishi wananchi kukubali 
kuchanja badala ya kutumia 
mamlaka zao.

Pia, aliwataka watalaamu 
hao, kujua kwanini wananchi 
hawakubali kuchanja ili kuwae-
limisha kwanza na kusaidia 
kubadilisha fikra zao.

“Tusitumie vyeo vyetu 
kutoa kauli za vitisho ili watu 
wachanje, tutumie lugha nzuri 
ili tueleweke. Msikimbilie tu 
kuwahamasisha wananchi 
wachanje bali mnatakiwa mjue 
kwanza sababu zinazowafanya 

wasichanje, ndipo muanze ku-
wapa elimu ya kina ya chanjo,” 
alisema Profesa Keya.

Aliwataka wasibague makun-
di ya kuwapa elimu, lakini pia 
watumie maneno mazuri ya ki-
familia kama dada, kaka, baba 
au mama. Profesa Keya aliwa-
taka wataalamu hao pia wavae 
uhusika wa wananchi wakati 
wa kutoa elimu badala ya ku-
jiona wanawazidi kila kitu.

Aliwahimiza pia kuwapa 
moyo wananchi na kuwaonye-
sha umuhimu wao katika ku-
pata chanjo na faida zake.

Naye Daktari Mshauri wa 
Magonjwa ya Ndani na Mara-

dhi ya Moyo wa Taasisi ya 
Moyo ya Jakaya Kikwete ( JKCI), 
akichangia mada katika semina 
hiyo, alisema changamoto kub-
wa ya wananchi inayowafanya 
washindwe kuchanja ni kua-
mini hakuna UVIKO-19.

Alisema zitafutwe njia mpya 
za kuelezea dalili za UVIKO-19 
kulingana na mabadiliko ya 
aina ya kirusi badala ya ku-
tumia dalili za awamu za kuko-
hoa, mafua na kuumwa kichwa.

Mpango Harakishi na Shiriki-
shi Awamu ya Pili wa Uhama-
sishaji na Utoaji wa Chanjo ya 
UVIKO-19 unatarajiwa kuzin-
duliwa leo mkoani hapa.

Mwenyekiti 
wa Chama cha 
Wafanyakazi 
wa Serikali za 
Mitaa (TALGWU) 
Mkoa wa Kigoma, 
Jumanne Teng-
anya, akiwasilisha 
hoja za kiutumishi 
kwa Waziri wa 
Nchi, Ofisi ya 
Rais, Menejimenti 
ya Utumishi wa 
Umma na Utawala 
Bora, Mohamed 
Mchengerwa 
(hayupo picha-
ni), wakati wa 
ziara ya kikazi 
ya waziri huyo 
ya kuhimiza 
uwajibikaji kwa 
watumishi wa 
umma na kukagua 
utekelezaji wa 
miradi ya TASAF 
katika mkoa huo. 
PICHA: MPIGAPI-
CHA WETU
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Wadau elimu wafundwa udhibiti ubora 

DC aanzisha 
kampeni 
utatuzi kero 
wananchi 

 Na Steven William, IRINGA

MKUU wa Wilaya ya Iringa, 
Mohamed Moyo, ameahidi kuzi-
tafutia ufumbuzi   kero mbalim-
bali  zinazowagusa  wananchi 
kuanzia ngazi ya kijiji ndani ya 
wilaya hiyo. 

Moyo alitoa ahadi hiyo juzi 
alipokuwa akisikiliza kero za 
wananchi katika ziara yake ya 
kikazi

katika vijiji vya Malinzanga, 
Mafuruto na Nyamahanga ili-
yombatana na ukaguzi vyumba 
66 vya madarasa ya sekondari 
ambavyo vimefikia hatua ya 
mwisho ya ujenzi.

Alisema ziara ya kikazi ya 
kusikiliza kero za wananchi ali-
yoipa jina la ‘Ulipo Nipo’ inaen-
delea na mpaka sasa amesha-
wafikia wananchi kusikiliza kero 
katika vijiji 103  kati ya vijiji 
134.

Moyo alisema amekuwa ak-
itembea vijiji mbalimbali na 
kuelezwa kero mbalimbali na 
kwamba baadhi ameshazipatia 
ufumbuzi kwa kushirikiana na 
viongozi wenzake wakiwamo 
madiwani, kamati ya ulinzi na 
usalama na wakuu wa idara za 
halmashauri.

Kwa sasa, alisema hivi sasa 
anaendelea na ziara katika vijiji 
vilivyobaki kwa ajili ya kusiki-
liza kero kama ambavyo aliteuli-
wa kwa lengo la kupata kero na 
kuzitafutia ufumbuzi kwa kush-
irikiana na viongozi wenzake 
ndani ya wilaya. 

Alisema kero ambazo ziko 
ndani ya uwezo wake na vion-
gozi wengine ndani ya wilaya 
wanazishughulikia na zile zina-
zohitaji ufumbuzi kutoka juu, 
wanaziwasilisha katika ngazi ya 
mkoa na taifa.

Katika hatua nyingine,  alisema 
kuwa katika Wilaya ya Iringa wa-
najenga vyumba vya madarasa 
66  katika shule za sekondari 
na shule shikizi 28 na kwamba 
baadhi ya shule ujenzi umefikia 
hatua za mwisho kwa kuweka 
madirisha ya vioo.

Alisema wakati wowote kuan-
zia sasa, mafundi watakabidhi 
vyumba hivyo kwa  kuwa ujenzi 
umefikia hatua za mwisho baa-
dhi ya sekondari na zile shule 
shikizi.

Katika ziara hiyo, Moyo  alika-
gua ujenzi wa vyumba vya ma-
darasa katika shule za sekondari 
za Nyerere, Nyang’oro, Furahia, 
Kiwale, Ilambilole, Isimani na 
za shikizi za Kibaoni, Kigasi na 
Ikengeza.

Na Samson Chacha, TARIME       

VIKUNDI 32 vya makundi ya vijana, 
wanawake na watu wenye ulemavu Hal-
mashauri ya mji Tarime, vimepokea mikopo 
isiyo na riba ya Sh. 148,000,000.

Mikopo hiyo ni asilimia 10 ya mapato ya 
ndani ya halmashauri ambayo hutolewa 
kwa vikundi vya wajasiriamali wakiwamo 
vijana, wanawake na watu wenye ulemavu 
kutekeleza agizo la serikali.

Akitoa hundi yenye thamani ya fedha 
hizo, Desemba 16, mwaka huu, Mkuu wa 
Wilaya ya Tarime, Kanali Michael Mtenjele, 
alisema serikali inahimiza halmashauri zote 
kupitia makusanyo ya mapato ya ndani, ku-
toa asilimia 10 kwa ajili ya kuwapa mikopo 
vikundi vya vijana, wanawake na watu we-
nye ulemavu.

“Tunampongeza Rais wetu Mama Samia 
Suluhu Hassan kwa serikali yake kuwajali 
wajasiriamali kwa kutoa mikopo isiyo na 
riba kwa ajili ya kuwainua kiuchumi na ki-
maendeleo, mikopo hii mnatakiwa kuitu-
mia vyema kwa malengo mliojiwekea yali-
yokusudiwa kuwainua kiuchumi,” alisema 
na kuonya isitumike kwenye starehe za si-
kukuu za Krismas na Mwaka Mpya.

Alisema, takwimu zinaonyesha ki-
namama wanaongoza katika urejeshaji wa 
mikopo hiyo ikilinganishwa na vijana na 
watu wenye ulemavu.

“Tunawapongeza kinamama kwa kureje-
sha mikopo mnayopewa kwa wakati ili mu-
weze kukopa mingine na kwa vijana na we-
nye ulemavu rejesheni mikopo kwa wakati 
ili vijana wenzenu nao waweze kukopeshwa 
na kujiinua kimaisha,” alisema Kanali Mten-
jele. 

Ofisa Maendeleo ya Jamii Halmashauri 
ya Mji, Vitus Gwanko, alisema halmashauri 
imetoa kiasi hicho cha fedha kutoka maku-
sanyo ya ndani kati ya hizo Sh. 101,000,000 
ni fedha za marejesho kutoka vikundi hivyo 
na Sh. 47,000,000 ni makusanyo ya ndani.

Alisema kuna vikundi 14 kati ya 32 vikiwa-
mo vya vijana na wenye ulemavu ambavyo 
vinasuasua kurejesha mikopo yao ambavyo 
vimeandikiwa barua na kusudio ni kuwafik-
isha kwenye vyombo vya sheria.

Mkurugenzi wa halmashauri hiyo, Gim-
bana Ntavyo, alisema katika kipindi cha 
mwaka wa fedha 2021/2022 halmashauri 
ya mji imetoa mikopo kwa makundi maal-
umu ya kinamama, vijana na watu wenye 
ulemavu Sh. 148,000,000 na kuwahimiza 
wajasiriamali waliopata mikopo kutumia 
vyema kwa maendeleo ya familia na taifa 
kwa ujumla ili kujiinua kimaendeleo.

Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Adam Malima, akizungumza na viongozi wa Wilaya ya Handeni juzi, wakati akikabidhiwa vyumba viwili vya 
madarasa vilivyojengwa kwa fedha za Uviko-19 katika Shule ya Sekondari Kwamatuku wilayani humo, (kushoto) ni Mkuu wa Wilaya 
hiyo Siriel Nchembe. PICHA: HAMIDA KAMCHALLA

 Na Gideon Mwakanosya, SONGEA

NAIBU Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Prof.  Caroline Nom-
bo, amewataka waratibu elimu kata, wakuu 
wa shule za sekondari na walimu wakuu wa 
shule za msingi nchini kuzingatia mafunzo 
waliyopatiwa ya udhibiti wa ubora wa 
elimu.

Prof. Nombo aliyasema hayo juzi mjini 
hapa wakati akifunga mafunzo  ya udhibi-
ti ubora wa elimu kwa wakuu na waratibu 
hao katika Halmashauri ya Manispaa ya 
Songea pamoja na Halmashauri ya Wilaya 
ya Songea.

Alisema mafunzo hayo ambayo yame-
fanyika nchi nzima kwa malengo ya kutaka 
mabadiliko makubwa    katika sekta ya 
elimu, yatachochea kupanda kwa taaluma 

kwa wanafunzi wa shule za msingi na se-
kondari na kwamba kwa wahitimu yata-
wapa nguvu na kutekeleza majukumu yao 
kwa ufanisi.

Prof. Nombo aliwataka wahitimu hao ku-
jitathmini juu ya ufundishaji na utoaji wa 
elimu kabla ya kufanyiwa tathmini na watu 
wengine katika uboreshaji, usimamizi na 
uendeshaji wa shule.

Naye Mratibu wa Mafunzo Mkoa wa Ru-
vuma ambaye pia ni Ofisa Mdhibiti Ubora 
wa Shule za Msingi na Sekondari  Wizara 
ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Zephania 
Japhet, alisema mafunzo hayo yalishiriki-
sha washiriki 11,580 kwa nchi nzima na kwa 
mkoa wa Ruvuma walikuwa 584.

Mkurugenzi wa Uthibiti Ubora wa Elimu,  
Ephrasia Buchuma, aliwahimiza washiriki 
wa mafunzo hayo kuona umuhimu wa 

kusimamia watoto ambao walikumbwa 
na changamoto mbalimbali zilizowafanya 
washindwe kuendelea na masomo pamoja 
na suala la utoaji wa adhabu.

Katibu Tawala wa Mkoa wa Ruvuma, Ste-
ven Ndaki, aliipongeza Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia kwa kuona umuhimu 
wa kutoa mafunzo ya udhibiti ubora wa 
elimu kwa walimu nchini na kuwataka wa-
hitimu kuzingatia ubora wa elimu, ufundis-
haji na kuwataka kuwa jicho katika sekta ya 
elimu.

Mwenyekiti wa Mafunzo hayo, Abdallah 
Mchelu, akizungumza kwa niaba ya wa-
shiriki wenzake, aliishukuru serikali kupitia 
wizara kwa kuwapatia mafunzo hayo am-
bayo alisema yataleta mabadiliko makubwa 
katika sekta ya elimu nchini.

Tarime yatoa mil. 148/- 
mikopo riba nafuu
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Wakulima wakumbwa hofu 
mifugo kula chumvi ‘feki’
Na Thobias Mwanakatwe,  
NGORONGORO

Z
AIDI ya wafugaji 8,000 wa kata 
za Ngorongoro na Nainokanoka, 
wamekumbwa na hofu ya ng’ombe 
wao kupoteza maisha baada ya ku-

pewa chumvi iliyochanganywa na mawe na 
rangi inayosababisha wanapoitumia uhari-
sha.

Chumvi hiyo ambayo imezua utata ina-
daiwa imesambazwa kwa wafugaji hao na 
Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro (NCAA) 
ikiwa ni utekelezaji wa maagizo yaliyo-
tolewa na Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa, 
mwaka 2016.

Waziri Mkuu alitoa agizo hilo kwa NCAA 
iwe inawapa wafugaji chumvi ya kulisha 
mifugo pamoja na maji ili wafugaji waache 
kupeleka mifugo yao ndani ya Bonde la 
Ngorongoro ambako walikuwa wakifuata 
chumvi ya asili na maji katika bonde hilo 
ambayo inasaidia sana kwa afya za mifugo.

Hata hivyo, wafugaji wamelalamika 
kuwa chumvi waliyopewa wiki mbili zilizo-
pita haina viwango na imechanganywa na 
mawe na rangi na mifugo yao inapotumia 
inaharisha hali ambayo inahatarisha afya 
ya ng’ombe hao.

Diwani wa Kata ya Ngorongoro, Simon 
Saitoti, akizungumza katika mahojiano na 

gazeti hili alisema hali sio nzuri kwa mifugo 
ya wafugaji wa kata hiyo baada ya kuitumia 
chumvi hiyo ambayo inadaiwa kununuliwa 
na NCAA kutoka nchi jirani.

Saitoti alisema katika kata yake ililet-
wa mifuko 900 na ilikuwa imeshasam-
bazwa kwa wafugaji zaidi ya 5000 na 
kubaki sita pekee kupitia kwa wenyeviti 
wa vijiji na baada ya ng’ombe kuanza  
kuitumia wakaanza kuona dalili tofauti.

Alisema baada ya kupelekewa malala-
miko na wafugaji naye alitoa taarifa kwa 
Ofisa Mifugo na viongozi wa NCAA na kuli-
itishwa kikao cha wenyeviti wa vijiji vya 
Kayapusi, Oloilobi na Mokilale ambacho 
pia kilihudhuriwa na Mkuu wa Wilaya ya 
Ngorongoro, Raymond Mangwala.

Saitoti alisema mfuko mmoja wa chumvi 
hiyo wenye ujazo wa kilo 20 walipochang-
anya kwenye maji walibaini kuwapo 
kwa mchanga na rangi ambayo ilipakwa 
mchanga huo hali ambayo imetia shaka 
ya usalama wa mifugo ya wafugaji ambayo 
tayari imeshatumia chumvi hiyo.

Naye Kaimu Mhifadhi wa Mamlaka ya 
Hifadhi ya Ngorongoro, Elibariki Bajuta, 
alipoulizwa kwa njia ya simu kuhusu suala 
hilo alikiri NCAA kupokea malalamiko ya 
wafugaji kuhusu chumvi hiyo ambayo kila 
mwaka imekuwa ikisambazwa na mam-
laka kwa wafugaji wa kata tatu za wilaya ya 

Ngorongoro.
“Malalamiko tumeyasikia, ni vitu vya 

kawaida tu tatizo limetokea, hii chumvi 
inayolalamikiwa tuliisambaza mwishoni 
mwa mwezi uliopita (Novemba),” alisema 
Bajuta alipopigiwa simu.

Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo 
wa NCAA, Kilasi Mollel, alipoulizwa alise-
ma kama jambo hilo limejulikana shirika 
(NCAA) italifanyia kazi.

Mkuu wa Wilaya ya Ngorongoro, Man-
gwala alisema juzi ( Jumatatu) alifika eneo 
la tukio katika Kata ya Ngorongoro na 
kuzungumza na wafugaji na kutoa agizo 
chumvi hiyo isiendelee kutolewa kwa wafu-
gaji tena na wale ambao wamekwishapewa 
wasiipe mifugo.

Mangwala alisema hatua nyingine iliyo-
chukuliwa na serikali ni kuchukua sampuli 
ya mfuko mmoja wa chumvi hiyo inayo-
daiwa kuwa feki ili ipelekwe kwa Mkemia 
Mkuu wa Serikali ufanyike uchunguzi wa 
kisayansi. Alisema majibu ya uchunguzi 
huo yatakapotoka wafugaji watajulisha nini 
cha kufanya.

Utaratibu wa kutoa chumvi bure kwa 
wafugaji wa kata za Ngorongoro na Nai-
nokanoka ulianza kutekelezwa mwaka 
2017 baada ya serikali kupiga marufuku 
wafugaji kupeleka mifugo yao ‘Ngorongoro   
crater’. 

Na Veronica Simba

WAZIRI wa Nishati, January Makamba, 
amewaelekeza viongozi na wafanyakazi wa 
Wakala wa Nishati Vijijini (REA) kuongeza 
nguvu katika aina nyingine za nishati kama 
inavyofanyika kwenye umeme.

Alisema REA imeendelea kutekeleza kwa 
ufanisi mkubwa usambazaji nishati ya umeme 
vijijini ni vyema pia ikifanya hivyo katika aina 
nyingine za nishati zenye matumizi makubwa 
zaidi, hususan zinazotumika kupikia.

Waziri Makamba alikuwa akizungumza na 
wafanyakazi wa REA ili kutoa dira na mwele-
keo wa wizara yake, ikiwa ni mara ya kwanza 
kukutana nao rasmi juzi tangu alipoteuliwa 
kushika wadhifa huo. Alisema wengi wanaitaf-
siri REA kuhusika na nishati ya umeme pekee 
kutokana na kuweka nguvu nyingi kwenye ni-
shati hiyo, na kwamba ni muhimu kwa wakala 
huo kuzipa uzito unaostahili nishati nyingin-
ezo ambazo ni jukumu lake pia.

Akitoa mfano, Waziri Makamba alieleza 
kuwa utafiti mbalimbali unaonyesha kuwa 

kwa Tanzania, matumizi makubwa ya nishati 
yako majumbani. Aidha, aliongeza kuwa ni-
shati inayotumika zaidi majumbani hususan 
katika kupikia ni tungamotaka.

Alisema, asilimia kubwa ya Watanzania 
wanaishi vijijini na wanatumia nishati ya 
tungamotaka katika kupikia. “Nataka mfanye 
mabadiliko kwenye nishati ya kupikia maana 
ndiyo inagusa Watanzania wengi zaidi,” ali-
sisitiza.

Pia, aliitaka REA kuimarisha kitengo chake 
cha utafiti na kianze mara moja kufanya utafiti 
mbalimbali utakaoleta mapinduzi makubwa 
katika sekta ya nishati, hususan vijijini.

“Mathalani, kuna mawazo au fikra gani 
mpya ya kuwasaidia Watanzania wapate ni-
shati safi ya kupikia? Je, nishati ya kupikia ina 
mchango gani katika kuongeza au kupunguza 
gharama za maisha? Hizi ni baadhi ya tafiti 
zinazopaswa kufanyika,” alisisitiza Makamba. 

Katika hatua nyingine, alitoa maagizo 
kuwa makandarasi wanaotekeleza miradi ya 
umeme vijijini, wanapobainika kufanya udan-
ganyifu kwenye miradi hiyo, wachukuliwe 

hatua kali ikiwamo kuondolewa na kutopewa 
fursa ya kufanya kazi hizo.

Vilevile, washtakiwe kwa mamlaka zote 
husika pamoja na kufanya ufuatiliaji ili 
wasipewe kazi nyingine katika eneo lolote ili 
iwe fundisho kwao kwa kuwaumiza wananchi 
na kuliingizia hasara taifa. Pamoja na maele-
kezo hayo, Waziri aliipongeza REA kwa kazi 
nzuri inayofanya na kuitaka kuongeza juhudi 
zaidi katika kuwatumikia Watanzania.

Alisema kuwa serikali inajivunia utendaji 
kazi wa REA na ni mojawapo ya taasisi zina-
zotegemewa.

Awali, Mkurugenzi Mkuu wa REA, 
Mhandisi Hassan Saidy, akiwasilisha taarifa 
ya utekelezaji wa majukumu kwa waziri, 
alisema kazi kubwa imefanyika na hadi sasa  
upatikanaji umeme vijijini umefikia asilimia 
69.6.

Kwa upande wake, Mwenyekiti wa Bodi ya 
Nishati Vijijini, Wakili Julius Kalolo, akizun-
gumza kwa niaba ya Bodi, alimhakikishia 
waziri kuwa maelekezo yote aliyoyatoa yata-
fanyiwa kazi.

Makamba aipa REA mbinu nishati mbadala

Ukatili kijinsia 
unavyorudisha  
nyuma jitihada 
Serikali kufikia  
uchumi wa juu
Na Mwandishi Wetu, KIGOMA

MKUU wa Mkoa wa Kigoma, Thobias 
Andengenye, amesema kuongezeka kwa 
vitendo vya ukatili kwa wanawake na 
watoto kunarudisha nyuma jitihada za 
serikali kufikia uchumi wa juu kutokana 
na jamii kutokuwa na uelewa wa kuto-
sha kuhusu madhara yake.

Andengenye aliyasema hayo akifun-
gua kongamano la Kampeni ya ‘Twende 
pamoja Kupinga Ukatili wa Kijinsia’ 
lililofanyika mkoani hapa.

Alisema ili kufikia malengo ya kuwa 
na uchumi wa juu, unaotegemea vi-
wanda ni muhimu kuwapo na ustaarabu 
ikiwamo kuheshimu utu wa mtu.

“Hata tukiendelea kujenga reli, shule, 
hospitali katika mahali ambapo utu wetu 
unadhalilishwa na kundi moja dhidi ya 
kundi lingine, vitu vyote hivyo vitakuwa 
havina maana,” alisema Andengenye.

Kadhalika, alisema uchumi utakuwa 
wa maana kama utaonyesha ustaarabu 
na ustawi wa watu wanaonufaika na 
uchumi huo kwa kukemea vitendo vya 
ukatili kwa wanawake na watoto ili 
vitokomezwe kabisa.

“Ukatili hasa wa kijinsia una mad-
hara makubwa hata kufikia wanawake 
kutoshiriki shughuli za ujasiriamali na 
tunafahamu hapa Kigoma nguvu kazi 
kubwa ni wanawake hivyo nguvu hii la-
zima ilindwe kwa nguvu zote,” alisisitiza. 

Alikumbusha kuwa iwapo jamii inata-
ka watoto wasome, wawe na afya njema 
na maadili ni lazima kuanza mapambano 
ya kuwalinda wanawake na watoto kwa 
nguvu zote ili kupata wataalamu wa 
hapo baadaye.

Alisema sababu za vitendo vya ukatili 
ni ukosefu wa elimu katika jamii kuhusu 
jinsi na jinsia, mila na desturi kandamizi 
pamoja na umaskini hali inayosababisha 
utumikishwaji wa watoto na kulazi-
mishwa kuolewa katika umri mdogo.

Andengenye alisema Kampeni ya 
Twende pamoja inamgusa kila mwa-
nanchi kwa kuwa ukatili unafanyika 
katika maeneo mbalimbali kuanzia 
nyumbani, shuleni, maeneo ya wazi na 
kazini na wakati mwingine unafanywa 
na watu walioaminiwa.

“Ni jukumu letu sote kuhakikisha 
tunatoa taarifa ya matukio ya ukatili na 
unyanyasaji kwa wanawake na watoto 
katika mamlaka za serikali na polisi na 
kuhudhuria katika vituo vya kutolea 
huduma za afya kwa wakati. Hakuna 
jambo rahisi ambalo tunarithisha kwa 
vizazi vijavyo kama ukatili. Katika hali 
yoyote ukatili ukifanyika tusipoukemea 
tujue kizazi kitakachokuja kitakuwa 
na uwezo na nguvu zaidi wa kufanya 
ukatili kuliko sisi.”  

Naye Mkurugenzi wa Idara ya Maen-
deleo ya Jamii kutoka Wizara ya Afya, 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na 
Watoto, Mwajuma Magwiza, akiwasili-
sha lengo la kongamano hilo, alisema 
tangu mwaka 2018 serikali ilipozindua 
MTAKUWWA, lengo lilikuwa kupunguza 
ukatili kwa wanawake na watoto kwa 
asilimia 50, lakini kupitia mijadala hiyo 
itasaidia kupunguza zaidi idadi hiyo.

Katapila 
likisawazisha 
eneo ambalo 
awali lilikuwa 
likitumiwa 
na wafanya-
biashara wa-
dogo, Mbezi 
Mwisho Dar 
es Salaam 
juzi, ambapo 
kwa sasa 
wameon-
dolewa na 
kupele-
kwa katika 
masoko. PI-
CHA: SABATO 
KASIKA
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Wasafirishaji haramu wa 
binadamu kukiona cha moto
Na Shaban Njia, KAHAMA

S
ERIKALI mkoani Shin-
yanga, imewataka 
wananchi wanaojihu-
sisha na vitendo vya us-

afirishaji haramu wa binadamu 
kuacha mara moja, huku ikiagi-
za vyombo vya ulinzi na usala-
ma kuwasaka na kuwafikisha 
mahakamani watakaobainika 
kufanya biashara hiyo.

Mkuu wa Mkoa wa Shin-
yanga, Sophia Mjema, alitoa 
kauli hiyo jana wakati wa kikao 
cha kutoa elimu kwa maofisa 
wa vyombo vya ulinzi na us-
alama mkoani hapa, kwa ajili 
ya kupambana na tatizo la usa-
firishaji haramu wa binadamu 
kilichofanyika wilayani Kaha-
ma chini ya Taasisi ya Tanzania 

Relief Initiatives.
Mjema alisema, suala hilo ni 

janga kubwa la taifa na serikali 
haiwezi kuendelea kulifumbia 
macho kwa kuwa linaweze-
kana kukomeshwa endapo kila 
mwananchi ataonyesha ush-
irikiano wake kwa kutoa taarifa 
za usafirishaji wa binadamu na 
kuwachukulia hatua wanaofan-
ya vitendo hivyo.

“Hili ni wimbi linakuja nchini 
na kuanza kuwashawishi vi-
jana wetu na kuchukuliwa na 
kupelekwa kusikojulikana kwa 
madai ya kwenda kufanyakazi, 
tusikubali haya yakaanza ku-
tokea mkoani kwetu tuchukue 
hatua kwa kupinga na ku-
tokomeza biashara hii,” alisema 
Mjema.

Kwa upande wake, Ofisa Uha-

miaji wa Wilaya ya Kahama, 
Salum Rashidi, alisema, wengi 
huwa wanasafirishwa kwa ku-
tumia vyombo vya usafiri wa 
abiria tofauti na kipindi cha ny-
uma kwenye magari ya mizigo.

Pia alisema kwa sasa kuna 
mtindo mpya ambao wasa-
firishaji wamegundua kusafiri-
sha binadamu watano katika 
magari ya abiria, lakini huwa 
wanafanya msako na kuwa-
baini na kuwachukukulia hatua 
ikiwa ni kuwafikisha mahakam-
ani.

Naye Kamanda wa Polisi 
mkoani Shinyanga, ACP George 
Kyando, aliwataka viongozi wa 
dini kuhakikisha wanatoa an-
galizo kwa waumini wao wakati 
wa ibada ili kutojihusisha na 
vitendo vya usafirishaji hara-

mu wa binadamu na kuwasihi 
kutoa taarifa endapo wataviona 
vitendo hivyo.

“Wengi waliokuwa wakifanya 
biashara hii walidhani kwamba 
kumsafirisha binadamu mwen-
zie si kosa…Sasa awe amekubali 
kusafirisha au amekataa hata 
kama tunafahamu wapi un-
ampeleka tukikukamata lazima 
tukuchukulie hatua,” alisisitiza 
ACP Kyando.

Mkurugenzi wa Taasisi ya 
Tanzania Relief Initiatives, Ed-
win Mugambila, alisema vijana 
wanarubuniwa na watu wenye 
nia ovu kwa kuwapatia kazi 
za ndani, elimu nzuri huku 
wengine wakiahidiwa kwen-
da nje ya nchi kwa madai ya  
kufanyakazi zenye malipo ma-
zuri.

Wafanyabiashara wadogo wakiwa wamepanga bidhaa zao licha ya kuwekewa bango katika eneo la Kimara Mwisho, mkoani Dar es Sa-
laam jana. PICHA: MIRAJI MSALA

MNH kuanza upandikizaji uloto nchini
Na Mary Geofrey

HOSPITALI ya Taifa Muhimbili 
(MNH), kwa kushirikiana na Hospi-
tali ya Saratani ya Healthcare Glob-
al Enterprises (HCG), wanashiriki-
ana kutoa huduma za upandikizaji 
uloto kwa wagonjwa wa saratani 
ya damu nchini.

Katika ushirikiano huo, wataal-
amu kutoka HCG wanawaongezea 
uwezo wataalamu wa afya wa 
MNH ili waweze kuwahudumia 
wagonjwa wa magonjwa ya damu 
nchini. Mkuu wa Idara ya Ma-
gonjwa ya Damu na Upandikizaji 

wa Uloto kutoka Hospitali ya Sara-
tani ya HCG ya Bengaluru India, 
Dk. Sachin Jadhav, akizungumza 
na waandishi wa habari kuhusu 
ushirikiano huo juzi, alisema ma-
fanikio katika mpango huo ya-
mechangiwa na mafunzo shiriki-
shi na kubadilishana maarifa baina 
ya pande hizo mbili.

“Kwa kushirikiana na MNH tu-
mefanya upandikizaji wa uloto 
ambao ni chembe-hai mama, ku-
toka sehemu moja ya mwili kwen-
da nyingine, ulifanyika kwa wag-
onjwa watano wenye miaka kati 
ya miaka 34 hadi 55 waliokuwa 

na saratani ya damu ambayo kwa 
jina la kitaalamu hujulikana kama 
Myeloma.

“Katika ugonjwa huu, upandiki-
zaji wa chembe-hai mama un-
aweza kuongeza umri wa kuishi 
kwa takribani mara mbili na pia 
huimarisha hali ya mgonjwa,” 
alisema.

Alisema ushirikiano huo, unaen-
da sambamba na dhamira ya India 
ya kuendelea kuisaidia Tanzania 
katika kutengeneza mfumo unao-
jitegemea wa huduma za afya na 
kurahisisha upatikanaji wa hudu-
ma bora za matibabu kwa Watan-

zania bila kusafiri nje ya nchi.
Alisema kituo chao kipya cha 

kupandikiza uloto kitashughu-
likia ufanyaji wa vipimo na tath-
mini za wagonjwa kabla ya ku-
fanya upandikizaji, matibabu ya 
kemotherapia kabla ya upasuaji, 
upandikizaji wa chembe-hai, 
pamoja na ufuatiliaji wa muda 
mrefu baada ya upandikizaji.

Naye Mkurugenzi Mtendaji wa 
MNH, Prof. Lawrence Museru, 
alishukuru kwa ushirikiano huo 
ambao utasaidia hospitali hiyo 
kutoa huduma bora kwa wag-
onjwa katika hatua zote za mat-

ibabu.
“Upandikizaji wa uloto, sasa 

unaweza kufanyika kwa ghara-
ma nafuu tofauti na hapo awali, 
mgonjwa alilazimika kutumia 
takribani Sh. milioni 250 nje ya 
nchi, lakini kwa sasa mtu atalipa 
Sh. milioni 70 hapa MNH na hivyo 
kuokoa zaidi ya Sh. milioni 180. 

“Hii inaleta matumaini mapya 
kwa wagonjwa wa saratani. Tuna 
bahati kubwa kupata kituo hiki 
kwa msaada wa wataalamu bobezi 
kutoka Hospitali za Saratani za 
HCG kutoka India,” alisema Prof. 
Museru. 

Diwani aiomba 
serikali ujenzi
bweni kuokoa 
wanafunzi
Na Julieth Mkireri, CHALINZE

DIWANI wa Ubena Halmashauri 
ya Chalinze, Geofrey Kamugisha, 
ameiomba serikali kujenga bweni 
katika Sekondari ya Ubena, kuokoa 
wanafunzi wanaopata mimba na 
wengine kukatisha masomo kuto-
kana na umbali.

Aliyasema hayo juzi mjini hapo 
kuwa kushuka kiwango cha ufaulu 
kwa wanafunzi kinachangiwa na 
umbali wa shule kwa baadhi yao 
kushindwa kumudu kutembea.

Alisema vijijii vya Visakazi, Tu-
kamisasa na Kaloleni, kata ya 
Ubena baadhi ya wanafunzi wa kike 
wamekatisha masomo kwa kupata 
mimba ambazo zimesababishwa na 
shule kuwa mbali na makazi.

“Kuna wanafunzi wanakatisha 
masomo kwa mimba, wapo pia 
walioacha shule kwa utoro sugu, hii 
ni kutokana na madhara ya ukosefu 
wa bweni kwenye shule,” alisema.

Alisema, wanafunzi wanalazimika 
kutembea umbali wa kilomita 20 
kwenda na kurudi nyumbani kila 
siku.

Alisema kuwa katika Kijiji cha Tu-
kamisasa, wazazi wanalazimika ku-
wapangishia watoto nyumba katika 
maeneo ya Ubena Zomozi ambako 
huishi bila tahadhari na usimamizi 
wa kutosha wa wazazi. 

Mwenyekiti wa Halmashauri ya 
Chalinze, Hassan Mwinyikondo, 
alisema halmashauri hiyo inajipanga 
kuondoa vikwazo katika sekta ya 
elimu ili kuinua ufaulu.

“kuna wanafunzi wanakat-
isha masomo kwa mimba, 
wapo pia walioacha shule 
kwa utoro sugu, hii ni 
kutokana na madhara ya 
ukosefu wa bweni kwenye 
shule,” alisema.
Alisema, wanafunzi wanal-
azimika kutembea umbali 
wa kilomita 20 kwenda na 
kurudi nyumbani kila siku.



Na Sabato Kasika

S
IKU chache baada ya mku-
tano wa Msajili wa Vyama 
vya Siasa na wadau wa siasa 
kupitisha maazimio 80 ka-

tika kongamano lililofanyika Do-
doma wiki iliyopita,  wachambuzi 
wa siasa wanayaangazia  baadhi ya 
maazimio hayo na kusema hitaji 
kuu linabaki kuwa katiba mpya.

Miongoni mwa maazimio hayo 
ni suala la katiba mpya na tume 
huru ya uchaguzi, ambapo wadau 
wameazimia kuwa badala ya kue-
ndelea na mchakato wa kusaka 
maoni ya kuandika katiba mpya, 
yachaguliwe mambo machache 
yanayolalamikiwa sana na kuanza 
kuyafanyia kazi. 

Aidha, kwenye suala la tume 
huru ya uchaguzi, mkutano huo 
umeazimia kuwa wadau waongeze 
imani kwa viongozi na watendaji 
wa tume hiyo, huku wakitaka su-
ala la rushwa kwenye uchaguzi 
kufanyiwa kazi kwa umakini ili 
kuikomesha.

Wadau hao wamekubaliana ku-
fanyika kwa mapitio ya sheria ya 
vyama vya siasa, mchakato uwe 
shirikishi na pia kupitia Sheria ya 
Jeshi la Polisi ili liwe na weledi na 
kuondoa uonevu unaofanywa kwa 
kisingizio cha kutekeleza sheria.

Lakini pia, wamekubaliana ku-
fuata katiba, sheria, kanuni na 
miongozo katika kutekeleza ma-
jukumu yao, na  kwamba vyombo 
vya maamuzi vina wajibu wa ku-
tenda haki na kulinda amani, kwa 
kuwa msingi wa amani ni haki.

Kwa baadhi ya maazimio hayo 
waliyoyataja, suala la katiba mpya 
na tume huru ya uchaguzi vime-
kuwa vikipewa uzito na wadau wa 
siasa nchini wakiamini kwamba 
vikipatikana vinaweza kusaidia 
vyama ya upinzani kufurukuta na 
kuondokana na kilio hicho wana-
chokitoa kila mwaka.

Hata hivyo, katika mkutano 
huo, vyama vya NCCR -Mageuzi 

na CHADEMA, havikuhudhuria, 
kila kimoja kikiwa na sababu zake, 
lakini CUF,   ACT- Wazalendo na 
vingine vidogo vilihudhuria.

Baada ya kutolewa maazimio 
hayo, Nipashe inazungumza na 
wachambuzi na wadau wa siasa 
kwa ajili ya kupata maoni yao 
jinsi wanavyoyachukulia baada 
ya mkutano huo na hasa suala la 
kuandikwa katiba ya wananchi na 
tume huru ya uchaguzi.

KATIBA MPYA KWANZA
Mjumbe wa Baraza la Jukwaa 

la Katiba Tanzania ( JUKATA), 
Hebron Mwakagenda, anasema, 
hakuna nchi ambayo ina katiba ya 
kudumu, hivyo kuweka viraka ni 
jambo la kawaida, lakini hitaji la 
katiba mpya lipo na lipewe nafasi.

Mchambuzi huyo wa siasa 
anasema, mabadiliko yatakay-
ofanywa kwenye katiba kama am-
bavyo wadau hao wamekubaliana, 

yazingatie yale yaliyopendekezwa 
na Tume ya Jaji Warioba.

“Hakuna nchi imewahi kuwa 
na katiba inayojitosheleza, hivyo 
kwa uamuzi wa kutaka kuanza 
na mambo yanayolalamikiwa, ni 
hatua nzuri  lakini hitaji la katiba 
mpya ni kubwa zaidi,” anasema 
Mwakagenda.

Anaongeza kuwa katiba iliyopo 
ni kama inapendelea chama ki-
moja hali ambayo inasababisha 
malalamiko, na kwamba mareke-
bisho yakifanyika yatakuwa ya-
megusa hadi tume huru ya uch-
aguzi. “Sidhani kama wapinzani 
wanaweza kuwaamini watendaji 
na viongozi wa tume hiyo, kuto-
kana na jinsi ambavyo wamekuwa 
wakiwakwamisha katika uchaguzi 
hata kwa vitu vidogo,” anasema 

Mwakagenda na kukumbusha 
kuwa  maazimio yanaweza kuwa 
zaidi ya 80, na kwamba, msingi 
mkuu ni katiba ambayo ni sheria 

mama ikiwa imebeba matarajio 
ya watawaliwa na watawala kwa 
maendeleo ya nchi yao, hivyo isi-
fumbiwe macho.

NI  KATIBA TU
Maggid Mjengwa ni mchambuzi 

wa siasa, ambaye anasema, maazi-
mio hayo ni mazuri, lakini anaami-
ni mchakato wa katiba mpya 
ungepewa nafasi ya kipekee, kwa 
maelezo kuwa  ingemaliza kasoro 
zote zilizopo sasa.

“Katiba mpya ni muhimu sana, 
hasa ikizingatia mapendekezo ya 
Tume ya Jaji ya Warioba ingawa 
mchakato wake haukwenda vi-
zuri bungeni baada ya baadhi 
ya wadau kuususia,” anakumbu-
sha  Mjengwa.

Mchambuzi huyo anafafanua 
kuwa  Tume ya Jaji Warioba ilizin-
gatia haki za binadamu, kwa mael-
ezo kuwa  haki ndiyo msingi mkuu 
wa amani, ambayo anasisitiza 

Pambazuko jipya upinzani
baada ya mkutano wa vyama 
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Wachambuzi waiambia serikali 
dai la katiba mpya halikwepeki  

kuna umuhimu wa kuendelea na 
mchakato wa kuipata.

Anasema, ni wakati sasa wadau 
wote kukaa pamoja na kuanzisha 
mchakato wa kupatikana kwa kat-
iba yenye maslahi kwa pande zote 
kwa madai kwamba pesa nyingi 
zimetumika kukusanya maoni na 
hata Bunge Maalum la Katiba.

“Katiba mpya ni madai ya muda 
mrefu ambayo yanatakiwa ku-
fanyiwa kazi, hivyo wameazimia 
kufanya marekebisho kwa yale ya-
nayolalamikiwa sana, ni muhimu 
serikali na wadau wa siasa kuku-
tana na kujadiliana jinsi ya kufikia 
hatua ya kupata katiba mpya,” 
anasema.

          
VIRAKA SASA BASI
Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika 

la Kiota Women Health and De-
velopment (KIWOHEDE), Justa 
Mwaituka , anasema viraka havifai 
katika katiba na kwamba pamoja 
na maazimio ya mkutano, anataka 
kilio cha wengi kisikiwe.

“Kilio cha wengi ni katiba mpya 
siyo kuweka viraka, hivyo kwa 
maoni yangu ni kwamba, ingawa 
muda ni mfupi kufikia uchaguzi 
wa 2025 bado inaweza kupatikana 
kama kuna nia ya kweli,” anasema 
Mwaituka.

Anafafanua  kuwa ni muumini 
wa rasimu ya Jaji Warioba, na  
kwamba alishiriki kutengeneza 
bunge la watoto kutoa mawazo 
yao kwenye rasimu hiyo katika 
mikoa ya Mwanza, Mbeya, Mt-
wara, Kigoma   na Dar es Salaam, 
hivyo umuhimu wake  unabakia 
palepale.

“Turudi kwenye rasimu ambayo 
ilikuwa imeshirikisha wadau mbal-
imbali kwani ilionyesha uongozi 
unavyotakiwa kuwa ikawa imet-
engenisha vizuri  mihimili mikuu 
mitatu ya dola na kuainisha jinsi ya 
utendaji kazi wake,” anasema.

Justa anaeleza kuwa rasimu hiyo 
pia iliainisha jinsi ya kukuza uta-
wala bora demokrasia na namna 
ya kupata tume huru ya uchaguzi 
na jinsi ya kujikimu kibajeti kwa 
maendeleo ya Tanzania na watu 
wake. “Ni suala la utashi wa kisia-
sa tu kufikia uamuzi wa kuwa na 
katiba mpya, na ninaamini kwam-
ba penye nia pana njia, hivyo ni 
muhimu kusikia kilio cha wengi 
ili wapate katiba wanayoitaka siyo 
yenye viraka,” anasema.

BAADA YA KONGAMANO LA VYAMA

RAIS ADAMA
 BARROW 

Ukurasa  12

Rais Samia Suluhu Hassan alipofungua mkutano wa wadau wa siasa. PICHA: MTANDAO 
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Pambazuko jipya upinzani
baada ya mkutano wa vyama 
Na Ani Jozeni

T
ANZANIA inatembea katika 
mazingira ya kutafakari nini 
cha kufanya ili iendelee, 
kwa maana ya kuhakikisha 

maendeleo ya uchumi, uthabiti wa 
nchi na mtangamano kisiasa mion-
goni mwa raia unadumishwa. 

Hautakuwa mtihani rahisi kwani 
wale wanaojadili wanaegemea 
upande mmoja, wa kuwapo kwa 
uhuru wa kukusanyika na kufanya 
siasa kama katiba inavyotaka. 

Upande wa pili, unaotoa tahadha-
ri, ni ule wa dola, na haielekei kuwa 
itakuwa rahisi kueleza kwa umakini 
ulazima wa kuzuia uhuru wa kuku-
sanyika, kutoa maoni kwani wa-
shiriki hawatakuwa wameona kuna 
tatizo gani kuendelea na mfumo 
huru kisiasa kama hapo mwanzo.

Ndivyo anavyosema mwanasiasa 
mwandamizi Kiongozi Mkuu wa 
ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, an-
apohudhuria kongamano la  vyama 
vya siasa la wiki iliyopita lililofun-
guliwa na  Rais Samia Suluhu Has-
san.

Hapo kuna mtego wa kisiasa, 
kwani hata wakati ule ushiriki wa 
vyama vya upinzani haukuwa unak-
wenda moja kwa moja na kile dola 
inachotaka, yaani siasa za kistaara-
bu ambazo hazina vurugu na kejeli 
zisizovumilika kwa walio madara-
kani. 

Anachotaka serikali ni kuwa ka-
nuni ambazo dola inataka zikubal-
iwe na vyama vya upinzani, na siasa 
za wazi zikianza tena, kusiwe na 
haya ya kufungia vyama.

Licha ya kuwa Rais Samia ameo-
nyesha dhamira ya wazi ya kurudi-
sha siasa za vyama vingi kushamiri, 
hapana shaka kuwa anataka mwele-
keo wa baadhi ya vyama na hasa 
kile kikuu cha upinzani cha CHADE-
MA unabadilike. 

Japo hakukitaja kwa jina lakini 
tangu Chama cha Wananchi (CUF) 
kilipofikia baada ya uchaguzi mkuu 
wa 2005, ni CHADEMA ambayo im-
ekuwa mstari wa mbele kiupinzani 
na kupata idadi kubwa ya wabunge 
na uungwaji mkono.

Uchaguzi wa hivi karibuni, kuan-
zia wa  serikali za mitaa mwaka 2019 
na uchaguzi mkuu 2020 iliwekwa 

pembeni kibabe, baada ya 
kunyamazishwa kwa muda 
mrefu hadi uchaguzi ulipoka-
ribia; uliendeshwa ‘Kiafrika’ 
dola likiwa na uhakika ni nani 
anatakiwa ashinde, takriban 
katika majimbo yote.

Tuseme unaweza kuanzia 
hapo katika kujadili mustaka-
bali wa vyama vingi nchini, 
na nini hasa kinatakiwa ku-
fanyika ili hatima ya nchi na 
maendeleo visivurugwe na 
uendeshaji wa mfumo wa vy-
ama vingi.

 Swali jingine ambalo 
unaweza kuuliza ni iwapo 
chama tawala kinaweza tena 
kuruhusu mfumo halisi wa 
vyama vingi, uendeshwe kwa 
hisia za viongozi wa vyama 
tofauti, na siyo kwa kufuata 
mwelekeo kama unavyotaki-
wa na dola.

Hapo labda kuna angalizo 
kuwa wakati viongozi wa CCM 
kwa ujumla wao wanapende-
lea vizuizi vilivyoko dhidi ya 
upinzani, uongozi wa nchi 

Zito Kabwe  Kiongozi Mkuu wa ACT-Wazalendo. PICHA: MTANDAO

unataka uhuru, ila unabanwa 
kuhakikisha kuwa uhuru hau-
chochei siasa za vurugu ambazo 
baadhi wanajua zinafaa zaidi.

Kusema kuwa uchaguzi mkuu 
wa 2020 na ule wa serikali za mi-
taa kabla yake uliendeshwa ‘Kia-
frika’ ni dhana halisi ya kitaal-
uma badala ya ile ya kiitikadi, 
kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa 
kibabe na hakuna zaidi ya hapo.

Kuendesha uchaguzi Kiafrika 
ni kutoruhusu upinzani kutete-
mesha dola, hasa pale ambako 
dola hiyo inaungwa mkono ka-
tika mapana na marefu  ya nchi, 
licha ya upinzani kuishi na hofu, 
kama ilivyokuwa awamu ya tano. 

Taifa lilikuwa linajua kuwa 
wapinzani wanaishi kwa hofu 
ila siyo wao tu; ni pamoja na 
wakubwa serikalini waliozoea 
kutenda watakavyo, wasiulizwe 
chochote.

Suala hapa ni kuwa wakati 
mfumo wa vyama vingi ulipewa 
sifa kubwa kuanzia mwaka 1992 
uliporudishwa enzi ya awamu ya 
pili, uliokuwa unayazungumzia 
kama kuondoa ufisadi serika-
lini, kukiuka maadili ya uongozi 
na kutokuwajibika ipasavyo, 
yalifanyiwa kazi na kuleta ‘us-
afi’ katika uongozi wa umma 
na awamu ya Rais John Magu-
fuli kuanzia mwaka 2015  hadi 
2020, akitumia falsafa ya kutum-
bua majipu na kupambana na 
mafisadi.

Kimsingi mfumo huo sasa wa 
kuubana upinzani  unawafura-
hisha wana-CCM kote nchini, 
na unaweza kusema hitaji lake 
linaonekana kwani baadhi ya 
maofisa wanachotoka ni kufan-
ya watakavyo. Bila kuwa na jicho 
la kuwabana na kuwadhibiti ma-
tokeo yake ni rushwa kusambaa, 
uonevu kuimarishwa kila ma-
hali.

Jambo ambalo baadhi ya wa-
naharakati katika kongamano 
hilo walielekea kusahau ni kuwa 
wanaona mikataba ya Umoja wa 
Mataifa kuhusu uhuru wa mtu 
binafsi na hivyo uhuru wa vyom-
bo vya habari na vyama vya siasa 
ndiyo msingi wa majadiliano. 

Ingekuwa ni hivyo wangekuwa 
na ‘kete’ zote upande wao, kuwa 
kinachongojewa ni kuvielekeza 
vyombo vya usimamizi wa shu-
ghuli za kisiasa kufuata katiba, 
huku sheria zinazopigiwa kelele 
kama ile ya Msajili wa Vyama 
vya Siasa na ile ya Jeshi la Polisi 
zikifanyiwa marekebisho, kama 
wanaharakati walivyosisitiza 
katika jumuisho la mapendek-
ezo muhimu au matazamio yao 
kuhusu kuendeleza demokrasia 
nchini.

Kibano halisi ambacho kita-
waoongoza wakuu wa dola ka-
tika kuchuja mapendekezo ya 
upinzani na wadau wa mfumo 
wa vyama vingi ni dukuduku ka-
tika ngazi za CCM na wananchi 
kwa jumla kuwa kwa kuziweka 
pembeni  mbinu au nyenzo za 
utawala za awamu ya tano, nchi 
‘inaharibika.’ 

Wanaangalia utendaji seri-
kalini na ufanisi huduma za 
jamii ambako ‘baadhi ya wakub-
wa’ wakiachiwa tu wananchi 
watalipishwa kila kitu, kwa 
michango na faini zinazopang-
wa na watawala serikalini.

 Hivyo kizuizi kikuu cha 
mfumo halisi wa vyama vingi 
ni kuwa unawasitiri walio seri-
kalini kutenda watakavyo, na 
wapinzani kuleta vurugu. Hali 
hiyo ikianza kuwa ya kawaida 
kuelekea uchaguzi mkuu ujao, 
upinzani ndani ya CCM unaweza 
kuanzisha rasmi ‘plan B.’

Licha ya kuwa 
Rais Samia ame-
onyesha dhami-
ra ya wazi ya 
kurudisha siasa 
za vyama vingi 
kushamiri, hap-
ana shaka kuwa 
anataka mwele-
keo wa baadhi 
ya vyama na 
hasa kile kikuu 
cha upinzani 
cha CHaDEma 
ubadilike. 
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Dk. Mwinyi anavyobeba bango 
la kuwa ‘Rais bora mwaka 2021’
Na Deogratias Mutungi 

M
W A N A F A L S A F A 
nguli Plato, katika 
maandiko na machap-
isho yake aliwahi kue-

lezea sifa za uongozi, akisema ni 
nani anafaa kuwa kiongozi na 
yupi asiyefaa kuongoza. Alifafan-
ua kuwa kiongozi sharti awe na 
uwezo mkubwa wa utambuzi na 
utatuzi wa mambo, awe na elimu 
ya kutosha, busara na hekima.

Ndiyo aliowaita “wafalme wa 
falsafa’ (philosopher kings). Dha-
na ya uwezo mkubwa wa utam-
buzi na utatuzi wa mambo kisia-
sa, kupata muafaka na kuanzisha 
upya maisha kwa raia bila kujali 
itikadi zao  visiwani Zanzibar, in-
alandana na falsafa ya wanaofaa 
kuwa  na viongozi, inayotajwa na 
Plato.

Rais Dk. Hussein Mwinyi wa 
Zanzibar, anavyowaongoza Wa-
zanzibari leo anaweza kufanan-
ishwa na shujaa wa Afrika Nel-
son Mandela, aliyetumia falsafa 
za unyenyekevu kisiasa, maono 
na busara kumaliza sintofahamu 
kati ya pande zinazokwaruzana.

Kisiasa kiongozi anayesimamia 
miiko na maadili, katiba na she-
ria na utawala bora anaaminiwa 
kuwa ni mkomavu kisiasa aidha 
amepikwa na mifumo na ame-
andaliwa kuwaongoza watu na 
rasilimali.

Mwinyi kama Mandela alipik-
wa na kuiva kisiasa kadhalika, 
utashi wake wa mapinduzi ya 
sera, siasa na uchumi wa Zan-
zibar kwa awamu ya nane siyo 
suala la bahati bali mkakati na 
mipango ya kimfumo iliyomten-
geneza kiweledi.

Uongozi bora na ushujaa wa 
Rais Mwinyi Zanzibar unaan-
zia kwenye uthubutu, busara 
na umakini wa kuongoza, am-
ethubutu, amefanya na kwa kip-
indi cha muda mfupi ameweza 
kuwaunganisha Wazanzibari 
licha ya utofauti wa kiitikadi na 
kuwa  “philosopher king” anaye-
zungumziwa na Plato.

Rais Mwinyi, amewezaje ku-
fanikisha utengamano huo wa 
kisiasa baina ya CCM na chama 
kikuu cha upinzani, Zanzibar 
ACT-Wazalendo, ambao kihisto-
ria wafuasi wake wengi walitoka 
CUF baada ya kutofautiana na 
Mwenyekiti Profesa Ibrahim Li-
pumba na Katibu Mkuu Maalim 
Seif Sharif Hamad (marehemu).

Historia inaonyesha na kusim-
ulia uhasama baina ya wafuasi 
wa vyama hivyo uliokuwa mkali, 
uliojenga visasi, chuki na mauaji. 
Kwa mfano yaliyotokea Januari 
26 na 27, 2001 na vurugu ny-
ingine za chaguzi.

Rais Mwinyi amewezaje 
kurejesha matumaini mapya ya 
utengamano wa amani si siri ni 
kutumia uongozi makini, ame-
tumia busara, hekima na ukoma-
vu wa kisiasa kutafuta amani ya 
kudumu miongoni mwa Wazan-
zibari ikiwa ni pamoja na busara 
za ushawishi wa kushirikiana na 
vyama vikuu vya upinzani ndani 
ya serikali.

Agenda ya Rais Mwinyi ipo 
wazi na inajitambulisha bayana 
kisiasa kuwa ni kujenga umoja 
wa kitaifa kwa maslahi ya jamii 
ya Wazanzibari wote.

Mbali na kuisimamia ipasavyo 

katiba ya Zanzibar, tafakuri ya ki-
siasa inaonyesha Mwinyi amech-
agua maridhiano ya amani ili 
kuujenga uchumi wa Zanzibar 
kwa maslahi ya wote.

Kauli mbiu isiyokuwa rasmi 
ya awamu ya nane ya uchumi na 
maendeleo kwanza, mengineyo 
baadaye na kinachofanywa na 
Rais Mwinyi ndicho Mandela 
alichosimamia mwaka 1994 kui-
jenga Afrika Kusini kiuchumi.

Alisimama na kila mmoja 
akasimamia  mifumo ya ustawi 
wa maendeleo ya Waafrika Kusi-
ni akijua kuwa kati ya sababu ny-
ingi za umaskini wa Afrika mo-
jawapo kujenga chuki za kisiasa 
na visasi zisizokuwa na tija.

Huo ndiyo ushuhuda unaoone-
kana Ethiopia katika Jimbo la 
Tigray na kwingineko ni ombwe 
la uongozi wa Kiafrika katika ku-
pambania kuhodhi himaya na 
madaraka, ambavyo Biblia inau-
taja kama ubatili mtupu (kujili-
sha upepo).

Miongo kadhaa, tawala ny-
ingi za Kiafrika kisiasa zinakosa 
viongozi wenye falsafa na maono 
kama ilivyo kwa Rais Mwinyi wa 
Zanzibar, hali hiyo ilisababisha 
Afrika kujikuta ikitawaliwa kima-

bavu na mkono wa chuma, udik-
teta, kunajisi katiba na kuminya 
demokrasia kwenye mifumo ya 
vyama vingi vya upinzani.

Badala ya kuunganisha wa-
nanchi kujenga taifa, viongozi 
huzalisha matabaka ya chuki 
baina ya watu, vikundi na jumui-
ya mbalimbali kwa maslahi yao 
binafsi kwa faida ya maangamizo 
ya taifa. Kwa uthabiti uliopo sasa 
na hatua za maendeleo zilizofiki-
wa na serikali ya awamu ya nane 
ya SMZ kwa kipindi cha mwaka 
mmoja, Rais Mwinyi anaweza 
kusimikwa kuwa ni kiongozi 
bora ambaye ameonyesha uma-
hiri katika utawala na uongozi 
wenye tija.

Ni kwenye maisha ya watu 
wa kawaida, kwenye uchumi 
wa  Zanzibar na  Bara, kama Af-
rika ingekuwa na viongozi ma-
hiri kama Dk. Mwinyi, ingekuwa 
imepiga hatua kubwa kisiasa, 
kiuchumi, kisayansi na kimaen-
deleo kwa kuwa maelewano, 
upendo na kuheshimiana ndiko 
kunakoleta maendeleo.

Viongozi bora wenye maono, 
dira na falsafa za ukombozi wa 
kiuchumi baada ya ukombozi wa 
bendera kati ya miaka ya 1957-

1994, hauna maana kama hakuna 
taasisi imara za kuleta maende-
leo ambazo ni uongozi thabiti.

Kinachoendelea Zanzibar 
kwa sasa chini ya Rais Mwinyi 
ni uongozi unaoacha  alama we-
nye mantiki na utashi wa kuon-
goza watu kwa mafanikio yao 
kwa lengo la kugusa maisha ya 
kila mwananchi wa kawaida na 
kumwinua kiuchumi na kimaen-
deleo.

Kuongoza kwa mabavu ku-
fisidi rasilimali na demokrasia 
pamoja au kujenga hofu dhidi 
ya wananchi ili waiogope dola 
na serikali yako, siyo mwelekeo 
sahihi.

Leo ni kuongoza kwa dira 
yenye fursa sawa kwa wote, ka-
nuni ambazo alizitumia Mandela 
kuiongoza Afrika Kusini chini ya 
ANC (African National Congress), 
iliyoandaa mazingira ya Afrika 
Kusini moja.

Kwa zama za sasa unapoonge-
lea utawala wa alama na unaoa-
cha urithi “legacy” kwa watawala 
wa Afrika huwezi kukosa kulitaja 
jina la Rais Mwinyi wa Zanzibar, 
kwa kipindi kifupi ameonyesha 
uwezo na umahiri wa kuongoza 
kwa vitendo kwa kile alichokia-
hidi wakati wa kuomba ridhaa ya 
kushika dola na kuisimamia ilani 
ya CCM.

Viongozi wengi wa kisiasa wab-
adilike na kuachana na kushind-
wa kutimiza ahadi zao kwa wa-
piga kura waliowachagua, aidha 
watawala wengi waache kuken-
geuka baada ya kushika dola.

Enzi za Umoja wa Nchi Huru 
za Afrika (OAU) mwaka 1967, 
Kwame Nkrumah Rais wa zama-
ni wa Ghana, aliwahi kumwam-
bia Mwalimu Julius Nyerere “dola 
ni tamu sana na hukengeusha 
watawala hivyo tujitahidi kuun-
ganisha Afrika na Waafrika kama 
nchi moja kabla hatujanogewa 
zaidi na kiti cha urais.”

Jiulize nini kilifata? Jibu ni hili  
hadi sasa imebakia kuwa ndoto 
kuiunganisha Afrika kuwa taifa 
moja, mantiki hapa ni kuwa vion-
gozi wengi hupofushwa na ma-
daraka na kukengeuka kisiasa, ili 
kulinda maslahi yao.

Kwa  kutumia usemi wa ‘jenga 
daraja na si kuta,’ falsafa za kis-
era, kimfumo na utashi wa kisia-
sa wa serikali ya sasa ya awamu 
ya nane ya Dk. Mwinyi Zanzibar, 
linalojengwa ni daraja la kudu-
mu la ustawi  wa mustakabali wa 
Wazanzibari wote.

Katika fursa za amani, uchumi 
na maendeleo ya kweli, Zan-
zibar ya sasa imenoga kisera, 
kiutendaji na kimkakati ukuta 
wa uhasama umevunjwa rasmi 
na sasa Zanzibar ni moto katika 
uwajibikaji na usimamizi bora 
wa rasilimali za nchi.

Ni wazi kuwa siasa imara ni 
zao la ustawi wa amani na maen-
deleo ya watu,  ni chemichemi na 
kiungo cha utaifa wa mtu na mtu, 
siasa mbovu ni chanzo cha mata-
tizo na mifarakano inayohatari-
sha utu na uhai wa binadamu.

Aidha, bila siasa safi na uon-
gozi bora ni vigumu kuwapo na 
upendo na umoja wa kitaifa ka-
tika mifumo ya uzalishaji  mali 
na kiuchumi.

                                                                                                                                            
Maoni: dmutungid@yahoo.
com.

Huo ndiyo ush-
uhuda unaoone-
kana Ethiopia kati-
ka Jimbo la tigray 
na kwingineko ni 
ombwe la uongozi 
wa Kiafrika ka-
tika kupambania 
kuhodhi himaya 
na madaraka, am-
bavyo Biblia inau-
taja kama ubatili 
mtupu (kujilisha 
upepo).

Rais wa Zanzibar, Dk. Hussein Mwinyi.  PICHA: MTANDAO
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A
DAMA Barrow ni Rais wa 
sasa wa Gambia. Hivi ka-
ribuni ameshinda katika 
uchaguzi mkuu uliofanyi-

ka Desemba 6, 2021.
Ana sifa kubwa ya kumtoa 

ikulu ya Banjul mbabe Yahya Jam-
meh, aliyeiongoza nchi hiyo kwa 
miongo miwili ya ukandamizaji 
wa demokrasia. Safari hii Barrow 
anaibuka tena kidedea kwenye 
uchaguzi mkuu uliofanyika wiki 
ya kwanza ya Desemba, 2021 na 
kuandika historia ya kuendeleza 
demokrasia ya uchaguzi huru, wa 
haki na unaokubalika.

Ushindi wa Barrow ulioshangili-
wa na umati wa wafuasi wake alip-
owahutubia kwa hali ya furaha na 
unyenyekevu mkubwa na kuwa-
taka wafuasi wake kuwaheshimu 
waliowapigia kura wapinzani 
wake katika uchaguzi aliouita 
kuwa huru, wa haki na wa uwazi.

“Ninawaomba wafuasi wangu 
wote kusherehekea ushindi kwa 
njia ya amani. Tunakumbushwa 
kwamba waliotaka kuunga mkono 
wagombea wengine ni Wagambia 
na haki yao ya kufanya hivyo la-
zima iheshimiwe daima,” anasema 

Barrow.
Kwa mujibu wa DW, Barrow 

apata ushindi mkubwa  ambaye 
baada ya kuchukua kiti cha urais 
miaka mitano iliyopita aling’oa mi-
aka 20  au miongo miwili ya udik-
teta kwenye taifa hilo. Rais huyo 
alipata zaidi ya asilimia 53 ya kura, 
kama ilivyotangazwa na Tume ya 
Uchaguzi ya Gambia na mpinzani 
wake mkuu Ousainou Darboe, aki-
shika nafasi ya pili kwa kuzoa asil-
imia 27.7.

Kwa mujibu wa DW, uchaguzi 
huo wa kwanza tangu dikteta wa 
zamani Yahya Jammeh kukimbilia 
uhamishoni, unaonekana kuwa 
muhimu kwa demokrasia changa 
ya Afrika Magharibi.

ALIPOCHAGULIWA 2017
Barrow anaingia kwenye uon-

gozi wa taifa hilo kwa mara ya 
kwanza 2016, akimbwaga Jammeh 
na kuwa rais mpya wa Gambia, aki-
anzisha awamu ya tatu.

Baada ya uchaguzi Adama Bar-
row, aliapishiwa nchini Senegal 
wakati viongozi wa Jumuiya ya 
Uchumi ya Afrika Magharibi (ECO-
WAS) walipomshawishi kiongozi 
aliyekuwapo madarakani dikteta 
Jammeh ajiuzulu.

Wanadiplomasia walimtaka Bar-
row arudi mara moja nyumbani 
kuepuka pengo la uongozi, lakini 
licha ya kurejea nyumbani, hali 
haikuwa salama kwenye ikulu ya 
Banjul. Kiongozi huyo alilazimika 
kuishi katika makazi yake, wakati 
ikulu ikifanyiwa ukaguzi na uchun-
guzi, kuangalia kama kuna hatari 
baada ya kuondoka kwa Yahya 
Jammeh.

Jammeh aling’ang’ania kukaa 
ikulu kabla ya kwenda uhamis-
honi Guinea ya Ikweta na kabla 
ya Barrow kuingia Gambia, baada 
ya kula kiapo ugenini, vikosi vya 
wanajeshi wa mataifa ya Afrika 
Magharibi viliweka ulinzi mkali 
nchini humu kukabiliana na vikosi 
vitiifu kwa Jammeh.

ALIKUWA ‘SUNGU SUNGU’
Mwanasiasa Adama Barrow ali-

zaliwa mwaka 1965 katika kijiji ki-
moja karibu na mji wa kibiashara 
wa Basse mashariki mwa Gambia, 
katika kutafuta maisha alihamia 
jijini London miaka ya 2000 am-
bapo anaripotiwa alifanya kazi 
kama mlinzi kwenye duka moja, 
kaskazini mwa London.

Ni katika kusaka pesa ili aen-
delee na masomo yake. Alirejea 

Lwakatare  katika mikutano ya ya chama chake cha zamani kabla ya kuikimbia Chadema. PICHA: AFP

Rais Adama Barrow, baada ya kushinda uchaguzi mkuu mwanzoni mwa Desemba. PICHA: DW

nchini Gambia mwaka 2006 am-
bapo alianzisha kampuni yake ya 
kuwekeza inayohusisha majengo 
na ardhi (real estate).

Kiongozi huyo mwenye miaka 
56, aliteuliwa kuongoza muun-
gano wa vyama saba vya upinzani 
kumpinga Rais Yahya Jammeh.

Baada ya kuingia madarakani 
2016 alikosoa kutokuwapo kwa 
kipengele cha mihula ya uongozi 
katika katiba kwa urais na pia ku-
laani kufungwa kwa wanasiasa wa 
upinzani.

Ni kiongozi anayeunga mkono 
uhuru wa mahakama, wa vyombo 
vya habari na wa vyama vya kihi-
ari.

MGOMBEA HURU
Barrow aliporejea Gambia 2006 

alichaguliwa kuwa mweka hazina 
wa Chama cha United Democratic 
Party (UDP) na baadaye alichaguli-
wa kuwa kiongozi wake Septemba 
2016, baada ya mkuu wa chama hi-
cho kutupwa gerezani na serikali 
ya Jammeh.

Barrow aliteuliwa kuwa mgom-
bea wa UDP katika uchaguzi wa 
Rais wa 2016, hata hivyo, baadaye 
zilitolewa taarifa kuwa anasimama 
kama mgomba huru lakini anaye-
ungwa mkono na upinzani, ukifa-
hamika kama ‘Opposition Coali-
tions 2016 ukihusisha vyama vya 
UDP na vingine sita.

Katika uchaguzi huo alipata 
asilimia 43.34 ya kura za urais na 
kumbwaga mkongwe wa ikulu 
Jammeh, ambaye awali alikubali 
kushinda, lakini akaanza figisu na 
kutishia hatma ya rais mpya, hatua 
iliyomlazimisha Barrow kukim-
bilia Senegal.

Hata hivyo, dunia na Afrika il-
ipinga hatua hiyo na kulazimika 
kuingilia kati huku Wagambia 
wakibakia na sintofahamu ya nani 
atakuwa kiongozi wao.

Juhudi zilifanyika Barrow akaap-
ishwa kwenye ofisi za ubalozi wa 
Gambia zilizoko Senegal mnamo 
Januari 19, 2016 na kuwa rais, huku 
Jammeh, akikimbilia Guinea ya 
Ikweta, siku tatu baadaye, hatua 
iliyompa Barrow nguvu ya kurejea 
nyumbani.

Katika harakati za kisiasa Adama 
Barrow ni kiongozi wa upinzani 
anayeibuka kutoka kwenye muun-
gano wa upinzania nchini Gambia, 
katika uchaguzi wa 2016 alitanga-
zwa kuwa mshindi wa uchaguzi 
wa urais akipata kura 263,515 huku 
Rais Yahya Jammeh akiambulia 
kura 212,099.

Kwenye uchaguzi huo wapiga 
kura wapatao 800,000 walijitosa 
kuchagua viongozi kwenye taifa 
hilo dogo la Afrika Magharibi.

Mstaafu Yahya Jammeh ambaye 
aliitawala Gambia kwa miaka 22 
baada ya kuingia madarakani 
kwa njia ya mapinduzi alikataa 
kushindwa, licha ya baadaye kuku-
bali kuondoka ikulu kwa shingo 
upande.

KUNG’OKA JAMMEH
Dikteta Jammeh aliingia Ikulu 

ya Banjul mwaka 1994 baada ya 
kufanya mapinduzi ya kijeshi yali-
yomwondoa Rais wa kwanza wa 
taifa hilo, Sir Dawda Jawara. Tangu 
wakati huo dikteta huyo aliende-
lea kujipa ushindi mara tatu kila 
ulipofanyika uchaguzi na kuende-
leza siasa za kibabe na ukandami-
zaji.

Sir Dawda Jawara, Rais wa kwan-
za wa Gambia na baba wa taifa hilo 
aliiongoza nchi hiyo tangu kupata 
uhuru miaka 1960 kutoka Uin-
gereza, alifariki mwaka 2019 na 
kushuhudia mpinzani wake Yahya 
Jammeh akiondolewa ikulu na up-
inzani.

MITANDAO

JUKWAA LA UONGOZI

“ninawaomba 
wafuasi wangu 
wote kushere-
hekea ushindi 
kwa njia ya amani. 
tunakumbushwa 
kwamba waliotaka 
kuunga mkono 
wagombea wen-
gine ni Wagambia 
na haki yao ya ku-
fanya hivyo lazima 
iheshimiwe daima,” 
anasema Barrow.

RAIS ADAMA BARROW 
Aliwahi kuwa ‘sungusungu’ London
Licha ya kula kiapo cha urais ugenini
Wagambia wampa ushindi wa kishindo

,
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Kampuni za nje kufanya miradi ya REA
Na Paul Mabeja, DODOMA

S
ERIKALI imeandaa uta-
ratibu mpya wa kush-
irikisha kampuni kubwa 
za umeme kutoka nje 

ya nchi ili kutekeleza miradi ya 
Wakala wa Umeme Vijijini (REA) 
kwa haraka na ufanisi kuliko   ili-
vyo  sasa.

Waziri wa Nishati, Januari 
Makamba, alibainisha hayo jana 
jijini Dodoma, alipokuwa akizun-
gumza na wafanyakazi wa REA. 

Makamba alisema serikali 
kupitia wizara yake inapanga 
kubadilisha utaratibu wa kufanya 
miradi ya REA ili kuongeza kasi 
ya utekelezaji na ufanisi.

“Hivi sasa utekelezaji wake 
utegemea fedha za mwisho wa 
mwezi hatuwezi kusubiri hadi mi-
aka 25 ijayo kukamilisha miradi 

hii. Tunapanga kualika kampuni 
kubwa duniani zinazoweza fanya 
miradi mikubwa ya umeme.

“Kampuni kutoka nchi kama 
vile China ambako kuna kampu-
ni zimefanya miradi ya umeme 
eneo kubwa kuliko hata Tanza-
nia kwa haraka na ufanisi, lakini 
zingine ni  kutoka Brazil ambao 
pia waliwahi kuwa na shida kama 
yetu,” alisema Makamba.

Pia alisema serikali imepanga 
katika kipindi cha miaka minne 
ijayo kuwa imekamilisha kufiki-
sha umeme katika vitongoji vyote 
37,000 nchini vilivyobakia.

“Vitongoji 37,000 vimebaki 
kati ya vitongoji 64,000 nchini 
tunaweza kuvimaliza ndani ya 
miaka minne bila kusubiri fedha 
za mwisho wa mwezi kwa kush-
irikisha makandarasi ambao wa-
takuja na fedha na sisi kuweka 

usimamizi kuhakikisha miradi 
hiyo inatekelezwa haraka na kwa 
ufanisi zaidi.

“Tunaweza kukubaliana na 
mkandarasi na kumpatia viton-
goji 6,000 na tukaweka usimam-
izi mzuri tutapiga hatua kuliko 
ilivyo sasa. Nategemea  kabla ya 
mwisho wa  Januari, mwakani, 
tutawaeleza nini tunataka ku-
fanya na kwa uharaka zaidi. Hii  
habari ya nguzo imeanguka, tran-
sifoma feki tunaachana nayo,” ali-
sisitiza Makamba.

Aidha, waziri huyo aliutaka 
uongozi wa REA kusimamia 
taratibu na miongozi ya sheria 
ya ununuzi wa umma ambayo 
imekuwa ikilalamikiwa na watu 
wengi katika wakala huo.

“Suala la kuzingatia utaratibu 
wa ununuzi unatia doa wakala.  
Naomba  muuweke sawa tusije-

fika sehemu tukaonana wabaya. 
Haiwezekani suala la mtu kupata 
tenda REA waziri nasumbuliwa 
na watu kutaka niwape upende-
leo. Mimi  mambo haya sijazoea, 
naomba utaratibu huu muu-‘fix’ 
kabla hatujaonana wabaya. Na-
wataka, nawaelekeza, nawasihi 
suala hili tulitazame vizuri lita-
watia doa na tukifika huko ha-
tutakuwa na mswalia mtume,” 
alisisitiza.

Mwenyekiti wa Bodi ya REA, 
Julias Kalolo, alimshukuru waziri 
kwa kutenga muda wa kuzun-
gumza na watumishi wa wakala 
kwa mara ya kwanza toka ashike 
wadhifa huo.

Hata hivyo, alimwahidi kuwa 
yote ambayo amewaelekeza 
watayafanyia kazi kwa maende-
leo ya taasisi hiyo na taifa kwa 
ujumla.

Na Paul Mabeja, KONGWA

KAMPUNI ya Ranchi za Taifa 
(NARCO), imehamasisha Watan-
zania kufuga kisasa na kibiashara 
mbuzi na kondoo ili kukidhi ma-
hitaji ya soko la kigeni na viwan-
da vya nyama nchini.

Aidha, imetoa punguzo la bei 
msimu wa sikukuu ili kuhama-
sisha wananchi kula nyama ya 
mbuzi na kondoo na kupanua 
wigo wa soko la ndani.

Meneja Masoko wa NARCO, 
Mnzava Immanuel, alitoa rai hiyo 
jana wilayani hapa alipokuwa 
akizungumza na waandishi wa 
habari kwa niaba ya Mkurugenzi 

Mtendaji wa kampuni hiyo, Prof. 
Peter Msofe.

Alisema kuna umuhimu sasa 
Watanzania wakafuga mifugo 
hiyo kisasa ili kukidhi mahitaji 
ya soko na machinjio yaliyoko 
na viwanda vinavyoendelea ku-
jengwa.

Kuhusu punguzo la bei, Mnza-
va alisema wamefikia hatua hiyo 
ili kuimarisha afya za Watanzania 
ambapo mbuzi 3,000 na kondoo 
1,000 aina ya Blackhead Persian 
(BHP) watauzwa kwa bei ya pun-
guzo la asilimia 33.

Alibainisha kuwa punguzo hilo 
litakuwa katika Ranchi za Kong-
wa, Ruvu, Mkata, Kalambo, West 

Kilimanjaro na Missenyi.
“Takwimu zinaonyesha kwam-

ba ulaji wa nyama ya mbuzi na 
kondoo bado uko chini nchini 
ikilinganishwa na ulaji wa nyama 
ya ng’ombe ambao unaongezeka 
kila mwaka,” alisema.

Hata hivyo, alisema mahitaji ya 
nyama ya mbuzi na kondoo kati-
ka soko la nje na katika machinjio 
na viwanda vya nyama vilivyoko 
na vinavyoendelea kujengwa 
nchini yanaongezeka, hivyo 
kutoa fursa ya soko hilo kwa 
wafugaji.

“Ofa hii ya Krismasi na Mwaka 
Mpya itatolewa kuanzia Desem-
ba 21, hadi Januari 10, mwakani  

katika ranchi zilizotajwa katika 
ofa hii,” alisema. Naye Meneja 
wa Ranchi ya Kongwa, Elisa Bi-
namungu, alisema wamejipanga 
vizuri kuhakikisha wanatoa hu-
duma kwa wananchi watakaoji-
tokeza kuchangamkia fursa hiyo.

“Pamoja na ofa hii kila siku 
katika ranchi yetu tuna chinja 
ng’ombe kuna nyama nzuri, tu-
nahamasisha wananchi katika 
kipindi hiki wakaribie waje wa-
pate huduma sahihi kulingana na 
mahitaji yao,” alisema.

Alisema nyama hiyo ina ubora 
wa tofauti na mifugo ya kawaida 
kutokana na kupitia utaratibu wa 
unenepeshaji.

Watanzania wahamasishwa ulaji nyama 

Mstahiki Meya wa Jiji la Dodoma, Prof. Davis Mwamfupe (katikati), akitia saini mkataba wa ujenzi wa mradi wa machinga Open Market unao-
jengwa eneo la Bahi Road na Kampuni ya Builders Limited juzi, (kushoto) Mkurugenzi wa kampuni hiyo, Taher Jafferji, na (wapili kulia)  Mkuru-
genzi wa Jiji la Dodoma, Joseph Mafuru. PICHA PETER MKWAVILA

 

RC aweka 
msimamo
kuhusu 
machinga 
Na Peter Mkwavila, DODOMA

MKUU wa Mkoa wa Dodoma, 
Anthony Mtaka, amesema seri-
kali haitawavumilia machinga 
ambao watakutwa wamezagaa 
mitaani, barabarani na maeneo 
yasiyo rasmi kufanya biashara 
baada ya kukamilika kwa mradi 
wa ujenzi wa Machinga Open 
Market.

Aidha, amesema serikali pia 
italazimika kutumia nguvu za 
dola kuwaondoa wale wote 
watakaokaidi kwa kuvunjiwa 
vibanda vyao.

Mtaka alisema hayo juzi 
alipokuwa akizungumza na 
machinga kwenye hafla ya utiaji 
saini wa mkataba wa mradi 
wa ujenzi wa Machinga Open 
Market unaojengwa eneo la Bahi 
Road, jijini hapa. 

Ujenzi huo unaofanywa na 
kampuni ya Mohamed Builders 
Limited kwa gharama ya Sh. 
bilioni 7.5 utakaokamilika Aprili, 
mwakani, machinga 2,938 wa-
takuwa kwenye eneo hilo.

Mtaka alisema serikali itakuwa 
tayari kutumia dola kwa ajili 
ya kuwaondoa kwa nguvu wale 
wote watakaokutwa wakifanya 
biashara zao kwenye maeneo 
yasiyoruhusiwa.

Alisema lengo la serikali mkoa 
wa Dodoma kwa kushirikiana 
na Halmashauri ya Jiji ni ku-
wategulia kitendawili cha eneo 
la wafanyabiashara ambacho 
kitawafanya kuwa huru bila 
kubugudhiwa.

Kwa mujibu wa Mtaka, soko 
hilo litakuwa la kisasa ambalo 
litatumika kwa saa 24, kukiwa 
na ulinzi na usalama wa kutosha 
zikiwamo huduma za kibenki.

“Hivyo kukamilika kwa mradi 
huo hatutaki kuona biashara 
holela mitaani na zikione-
kana tutalazimika kuvunja na 
kusafisha, wakati eneo tayari 
limeshakamilika kwa ajili yenu,” 
alisema Mtaka.

Mkurugenzi wa Jiji la Dodoma, 
Joseph Mafuru, alisema hal-
mashauri imeandaa eneo hilo 
kwa maelekezo ya Rais Samia 
Suluhu Hassan ambaye amezita-
ka halmashauri kutenga maeneo 
maalumu kwa ajili ya wafanya-
biashara ndogondogo.

Mafuru alisema kwa kush-
irikiana na uongozi wa mkoa 
wa Dodoma, Halmashauri ya 
Jiji imetenga eneo la Bahi Road 
yalipokuwa yanaegesha malori 
ya mizigo kwa ajili ya machinga.

Alisema Jiji linajenga mradi 
huo wa soko kwa fedha za ma-
pato ya ndani na zingine kutoka 
serikali kuu ambapo linatarajia 
kupata mapato yake kiasi cha 
Sh. bilioni 1.1 kwa mwaka.

@



16

HABARI MBEYA

Jumatano Desemba 22, 2021

Wataka zahanati ya kijiji 
kupandishwa hadhi 
Na Nebart Msokwa, MBEYA

W
ANANCHI wa Kata 
ya Shizuvi katika 
Halmashauri ya 
Wilaya ya Mbeya, 

wameiomba serikali kuipandi-
sha hadhi zahanati ya kijiji cha 
Shisyete kuwa kituo cha afya. 

Wananchi hao walitoa ombi 
hilo wakati wa makabidhiano ya 
miundombinu mbalimbali iliyo-
jengwa na serikali kwa ushiriki-
ano na Shirika la SAWA chini ya 
ufadhili wa Shirika la Umoja wa 
Mataifa la Kuhudumia Watoto 
(UNICEF).

Mmoja wa wananchi hao, Sa-
lome Shega, alisema zahanati 
hiyo imekuwa ikitoa huduma 
bora za matibabu ikiwamo hu-
duma ya wajawazito kujifungua, 
lakini kwa wanawake wanao-
jifungua kwa mara ya kwanza 
wamekuwa wakilazimika kwen-
da kujifungulia kituo cha afya.

Alisema kituo cha afya kilicho 
jirani ni cha Ilembo ambacho 
kiko umbali wa kati ya kilomita 

sita na saba, hivyo wengi wa-
nahofia maisha yao hali ambayo 
alisema imepunguza hata ki-
wango cha wananchi kuzaliana 
kwenye kata hiyo.

“Tunaishukuru serikali 
pamoja na SAWA wametusaidia 
kuboresha zahanati yetu na sasa 
tunapata hata huduma za kuji-
fungua hapa. Lakini bado tuna 
shida ya kituo cha afya hivyo tu-
namwomba mkurugenzi kama 
itampendeza atupandishie 
zahanati hii hadhi,” alisema 
Shwenga.

Naye Mariam Jengela alisema 
kata hiyo ina maeneo mengi ya 
wazi, hivyo serikali ikiamua in-
aweza ikawasaidia kujenga kit-
uo cha afya kipya, wako tayari 
kuchangia nguvu zao pamoja 
na eneo kwa ajili ya mradi huo.

Alisema zahanati yao baada 
ya kufanyiwa maboresho na 
SAWA, sasa hivi wanapata hu-
duma nzuri hasa wanawake 
na watoto, lakini tatizo lililoko 
ni pale mtu anapopatiwa ru-
fani kwenda kituo cha afya hasa 

nyakati za usiku na kipindi cha 
mvua.

Akiikabidhi serikali mradi 
huo, Mwakilishi wa SAWA, 
Joachim Asenga, alisema wame-
jenga matundu sita ya vyoo kwa 
ajili ya mahitaji mbalimbali kwe-
nye zahanati hiyo pamoja na ku-
weka huduma ya maji kwa ajili 
ya matumizi ya wananchi.

Asenga alisema wamejenga 
matundu saba ya vyoo ambayo 
matatu ni kwa ajili ya watumi-
shi, matatu ni kwa ajili ya wag-
onjwa na moja ni kwa ajili ya 
wanawake waliojifungua am-
bao awali walikuwa wanalazi-
mika kwenda nje kwenye vyoo 
vya wagonjwa.

Vyoo hivyo, alisema vime-
jengwa kwa kuzingati mahitaji 
mbalimbali yakiwamo ya watu 
wenye ulemavu pamoja na 
watoto ili makundi hayo yasi-
changamane na watu wengine.

“Kama mnavyojua UNICEF 
inashughulika na watoto kwa 
hiyo kati ya matundu matatu 
ya choo cha wagonjwa, moja ni 

kwa ajili ya watoto na iko hivyo 
kwa sababu watoto wanakuwa 
na magonjwa tofauti na watu 
wazima,” alisema Asenga.

Alisema mbali na ujenzi wa 
miundombinu hiyo pia wame-
jenga eneo maalumu la wa-
nawake waliojifungua kufulia 
nguo zao kwa madai kuwa awali 
walikuwa wanalazimika kurudi 
na nguo chafu nyumbani kwen-
da kuzifua.

Akipokea miundombinu 
hiyo kwa niaba ya serikali, 
Mganga Mkuu wa Halmashauri 
ya Wilaya ya Mbeya, Dk. Yahya 
Msuya, aliishukuru UNICEF kwa 
msaada huo na kusema ume-
saidia kuboresha huduma za 
afya ndani ya halmashauri hiyo.

Alisema kabla ya zahanati 
hiyo kuboreshwa wanawake 
wengi walikuwa wanajifun-
gulia nyumbani lakini baada 
ya kuboreshwa wengi wanaji-
fungulia kwenye zahanati hiyo 
na kwamba mpaka sasa tangu 
ifunguliwe wanawake 32 wame-
shajifungulia hapo.

Walia tembo kuvamia na kuharibu mazao
 Na Nebart Msokwa, MBARALI

WAKAZI  wa Kata ya Igawa ka-
tika Halmashauri ya Wilaya ya 
Mbarali mkoani Mbeya, wamei-
omba serikali iwasaidie kudhibiti 
tembo ambao wamekuwa wakiva-
mia na kuharibu mazao. 

Tembo hao wanaelezwa kuwa 
wamekuwa wakitoroka kutoka 
katika Hifadhi ya Taifa ya Ruaha 
na kuingia kwenye vijiji hivyo am-
bavyo vinapakana na hifadhi hiyo 
hali ambayo pia inachochea uhu-
siano mbaya kati ya vijiji na     hi-
fadhi.

Wakizungumza na Nipashe, wa-
nanchi hao walisema wanyama 
hao wamekuwa wakisababisha 
hasara kubwa ikiwa ni pamoja na 

kuwafanya wakumbwe na njaa 
kwa kuharibu mazao yao hasa ma-
hindi, mpunga, viazi na karanga.

Ofisa Mtendaji wa Kata hiyo, 
Gaitan Madindo, alisema msimu 
uliopita kata hiyo ilivamiwa na 
kundi la tembo zaidi ya 100 na 
zaidi ya ekari zaidi ya 400 za 
mazao na hivyo kuwasababishia 
wananchi hasara kubwa.

Alisema wanyama hao wame-
kuwa wakiharibu mazao hasa 
nyakati za usiku wakiwa wamelala 
na kwamba hata wakiwaona huwa 
ni vigumu kuwadhibiti kutokana 
na kuogopa kudhurika.

Madindo alisema maofisa wa 
Hifadhi ya Ruaha wamekuwa wak-
itoa elimu ya kuwadhibiti, lakini 
inapotokea makundi ni makubwa 

wanashindwa kutumia mbinu 
hizo kupambana nayo na hivyo 
mazao kuvamiwa na kuharibiwa.

“Tunachomshukuru Mungu 
ni kwamba kwa sasa wanyama 
hawa hawajasababisha madhara 
kwa binadamu kutokana na watu 
wengi kuogopa kuwasogelea, mtu 
anaona ni bora awaache waharibu 
mazao lakini yeye awe salama,” 
alisema Madindo.

Naye Sabini Mwailemi alisema 
unapotokea uharibifu wa mazao, 
fidia wanayolipwa na serikali 
huwa haiendani na gharama za 
uzalishaji, hivyo akaiomba serikali 
kubadili sheria   inayosimamia 
fidia ili angalau ziwe zinapunguza 
machungu.

Alisema msimu uliopita baada 

ya tembo kuharibu mazao yao, 
maofisa wa TANAPA walifanya 
tathmini na kuwalipa Sh. 20,000 
kwa ekari jambo ambalo liliwafan-
ya wananchi kukata tamaa ya kue-
ndelea kujishughulisha na kilimo.

Diwani wa Igava, Nasoro Udes, 
alisema kwa sasa maofisa wa 
TANAPA wameshawafundisha wa-
nanchi namna ya kutumia pilipili 
kuwazuia wanyama hao kuingia 
kwenye mashamba yao lakini hofu 
yao ni ufanisi wa mbinu hiyo.

Alisema shughuli kubwa za wa-
nanchi wa kata yake ni kilimo na 
kwamba ndiyo shughuli inayow-
aletea fedha pamoja na chakula, 
hivyo akaiomba serikali iwasaidie 
kulinda mazao yao.

Alisema wananchi wa kata 

hiyo wamekuwa wakishiriki pia 
kwenye shughuli za uhifadhi kwa 
kuhakikisha wanazuia majangili 
kuingia hifadhini pamoja na kuto-
ingiza mifugo ndani ya hifadhi.

“Lakini sisi hatuwezi kuidhuru 
hifadhi kwa sababu na sisi ni wan-
ufaika, tumekuwa tukishirikiana 
na maofisa wa hifadhi kwenye 
shughuli mbalimbali za maende-
leo ikiwamo ujenzi wa miundom-
binu ya afya na elimu,” alisema 
Udes.

Mbarali ni miongoni mwa 
wilaya zinazopakana na Hifadhi 
ya Taifa ya Ruaha na hivi karibuni 
maofisa kutoka katika Shirika la 
Taifa la Hifadhi za Taifa (TANAPA) 
waliamua kuanza kuwatumia wa-
nanchi kulinda hifadhi hiyo.

Waziri ataka 
taasisi maji
kushirikiana 
Na Nebart Msokwa, SONGWE

WAZIRI wa Maji, Jumaa Aweso, 
amewataka watumishi wa taasisi 
mbalimbali zinazohusika na maji 
katika mkoa wa Songwe kush-
irikiana katika kuwahudumia 
wananchi ili kuhakikisha tatizo 
la huduma hiyo linabaki kuwa 
historia.

Alitoa agizo hilo juzi alipokuwa 
anazungumza na watumishi wa 
idara hizo katika ofisi ya Mkuu 
wa Mkoa wa Songwe. 

Alisema hakuna sababu ya 
taasisi hizo kubaguana kwa 
sababu ya utofauti wa maju-
kumu yao.

Alizitaja taasisi hizo kuwa ni 
Mamlaka ya Maji Safi ya Usafi 
wa Mazingira Songwe, Wakala 
wa Majisafi na Usafi wa Mazin-
gira Vijijini (RUWASA), Mabonde 
ya Maji ya Ziwa Rukwa na Mto 
Songwe pamoja na taasisi ya 
ubora wa maji ambazo  
alidai zinashughulikia kitu ki-
moja.

Waziri Aweso alisema isiwapo 
taasisi yoyote ya kukwamisha 
wananchi kupata maji kwa ajili 
ya matumizi huku akisisitiza 
kuwa serikali imekuwa ikiwaahi-
di wananchi kupata huduma 
hiyo muhimu na hivyo ikitokea 
wakakwamishwa inaweza kuwa 
tatizo.

“Mimi nawahakikishia kwamba 
wataalamu wa ofisi yangu ha-
watakuwa kikwazo kwa namna 
yoyote kwenu, lakini nanyi 
naomba msiwe kikwazo kwa wa-
nanchi mnaowahudumia kupata 
huduma ya maji, tuliwaahidi  
na tunatekeleza,” alisema  Awe-
so.

Alisema lengo la serikali kwa 
sasa ni kuhakikisha wananchi 
wengi wa mijini na vijijini wa-
napata maji ya bomba kwa ajili 
ya matumizi ya nyumbani na 
kutekeleza azma ya kumtua 
mama ndoo kichwani.

Meya 
wa Jiji la 
Mbeya, 
Sheikh 
Door Issa 
Mohamed 
(kushoto), 
akiwaongo-
za watumi-
shi wa Jiji 
hilo kwenye 
kikao cha 
kujadili 
ushirikiano 
wa kimaen-
deleo kati 
ya Jiji hilo 
na Jiji la 
Zurishi 
nchini 
Uswizi 
mwishoni 
mwa wiki. 
PICHA: 
NEBART 
MSOKWA
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Waasisi Mapinduzi kuenziwa kisheria 
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

K
ATIKA kuelekea miaka 
58 ya Mapinduzi ya 
Zanzibar, marekebisho 
ya muswada wa sheria 

ya kuwaenzi waasisi wa Mapin-
duzi ya mwaka 1964 unatarajiwa 
kuwasilishwa katika kikao   cha 
Baraza la Wawakilishi kinachoen-
delea hivi sasa.

Hayo yalisemwa jana katika 
ukumbi wa Baraza la Wawakilishi 
na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu 
wa Pili wa Rais, Dk. Khalid Salum 
Muhammed, wakati akizun-
gumza na waandishi wa habari  
kuhusu maadhimisho na sham-
rashamra za miaka 58 ya Mapin-

duzi.
Alisema tangu mwaka 1964 

waasisi na viongozi hao wame-
kuwa wakienziwa na kuna wiki ya 
kumuenzi mwasisi wa Mapinduzi 
hayo,  Abeid Amani Karume lakini 
kwa sasa wataenziwa kisheria to-
fauti na awali. 

Waziri alisema serikali ya awa-
mu ya nane chini ya uongozi wa 
Rais Dk. Hussein Mwinyi, inakuja 
na mabadiliko hayo ya sheria ya 
kuwaenzi waasisi wa Mapinduzi 
kuenziwa kisheria.

“Serikali inakuja na mabadiliko 
ya kisheria ya kuwaenzi viongozi 
wakuu wa kitaifa walioshiri katika 
mapinduzi na sheria hiyo itajadil-
iwa katika kikao hiki cha tano cha 
Baraza la Wawakilishi ili viongozi 

walioshiriki katika Mapinduzi ya 
Januari 12, 1964 wawe wanaen-
ziwa kisheria,” alisema.

Pia alisema kilele cha maadhim-
isho ya miaka 58  yatafanyika Jan-
uari 12, mwakani, katika Uwanja 
wa Amani Mjini  Zanzibar am-
bapo kutakuwa na gwaride rasmi 
kutoka kwa askari wa vyombo 
vya ulinzi na usalama pamoja na 
burudani mbalimbali za ngoma za 
asili.

“Ili kuwapa fursa wananchi wa 
Zanzibar kushiriki maadhimisho 
hayo, serikali ya Zanzibar ita-
wasafirisha wananchi 200 kutoka 
wilaya zote za Pemba kushiriki 
sherehe hizo,” alisema.

Waziri alisema kabla ya kilele 
cha maadhimisho ya sherehe  

hizo kutakuwa na shu-
ghuli mbalimbali zikiwamo 
uzinduzi na uwekaji wa 
mawe ya msingi ya miradi  
mbalimbali ya maendeleo.

Aliitaja miradi hiyo ni 30 am-
bapo 13 itaweka mawe ya msingi 
na 23 itazinduliwa ikiwamo ufun-
guzi wa jengo jipya la Mahakama 
Kuu ya Zanzibar, Tunguu, ufun-
guzi wa kiwanda cha ushoni na 
kiwanda cha viatu cha kikosi cha 
Valantia na ufunguzi wa kiwanda 
cha nguo.

Kwa mujibu wa waziri, pia 
kutakuwa na tamasha la maonye-
sho la biashara litakaloanza Janu-
ari 8, mwakani, katika Viwanja vya 
Maisara mjini Zanzibar. 

Wafanyabiashara mbalimbali 

kutoka Zanzibar na Tanzania Bara 
watashiriki maonyesho hayo.

Alisema pia kutakuwa na utoaji 
wa nishani ili kuenzi mchango 
uliotolewa na Wazanzibari mbal-
imbali katika maendeleo ya nchi 
katika utumishi wa umma na mae-
neo mengine na serikali itatoa ni-
shani maalum ya Mapinduzi kwa 
watu watakaoandaliwa kupokea 
nishani hiyo.

Waziri huyo alisema maadhim-
isho hayo yatafungwa na fainali ya 
mpira wa miguu yatakayofanyika 
katika Uwanja wa Amani Janu-
ari 13, mwakani, ambapo kauli 
mbiu ya mwaka huu katika Mi-
aka 58 ya Mapinduzi ni Uchumi  
wa Bluu kwa Maendeleo  
Endelevu.

Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Dk. Khalid Salum Muhamed, akizungumza jana na waandishi wa habari ambao hawapo pichani 
kuhusu Miaka 58 ya Mapinduzi ya Zanzibar. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Rais, 
Katiba, Sheria, Utumishi na Uta-
wala Bora, Haroun Ali Suleiman, 
amekiri kuwapo kwa msongama-
no wa mahabusi katika magereza 
Zanzibar. 

Amesema ongezeko la maha-
busi hao linatokana na tuhuma 
za makosa ya udhalilishaji na 
ubakaji ambayo hayana dhamana 
kwa sasa.

Haroun alisema hayo jana ka-
tika Kikao cha Bazara la Wawak-
ilishi wakati akijibu swali la 
Mwakilishi wa Uzini, Shaaban Ali 
Othman, aliyetaka kujua idadi ka-
mili ya mahabusi walioko katika 
magereza ya Unguja na Pemba.

Alisema katika kutokana na 
msongamano huo, Kaimu Jaji 
Mkuu wa Zanzibar na Mkuru-
genzi wa Mashtaka, walifanya 
ziara katika Chuo cha Mafunzo 
Kilimani Novemba, mwaka huu, 
na kuzungumza na wanafunzi 
hao (wafungwa) wanaokabiliwa 
na tuhuma mbalimbali.

Hadi sasa, alisema kuna 
wafungwa 166 na mahabusi 
386 wanaosubiri uchunguzi wa 
tuhuma zinazowakabili kwa ajili 
ya kufunguliwa mashtaka.

Hata hivyo, alisema katika 
ziara hiyo imebainika kwamba 
mahabusi wengi ni wale wali-
oshtakiwa kwa udhalilishaji wa 
kijinsia ikiwamo ubakaji, mambo 
ambayo hayana dhamana.

Alisema kazi kubwa inay-
ofanywa kwa sasa kupitia ofisi 
ya Mkurugenzi wa Mashtaka na 
Jeshi la Polisi ni kuongeza kasi 
ya kufanya upelelezi wa tuhuma 
zinazowakabili ili kufikisha 
mashauri yao mbele ya  
mahakama.

 Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Rais, 
Tawala za Mikoa na Idara Maal-
um za SMZ, Masoud Ali Moham-
ed, amewataka wananchi ku-
unga mkono jitihada za  serikali 
katika kuhakikisha mji unakuwa 
safi.

Kufanya hivyo kutaisaidia 
Zanzibar kuwa na haiba nzuri 
ambayo itaweka ustawi bora na 
kivutio kwa watalii wa ndani na 
nje ya nchi.

Aliyasema hayo jana  wakati 
wa uzinduzi wa mifuko maalum 
ya kuhifadhia taka na magari 
ya kisasa ya kusafirishia yaliyo-
tolewa na Kampuni ya  Vicline 
katika Uwanja wa Mapinduzi 
Square, Kisonge mjini Zanzibar.

Alisema  Rais wa Zanzibar, 
Dk. Hussein Mwinyi, ametoa rai 
yenye dhamira njema kuhakiki-
sha mji unakuwa safi, hivyo iko 
haja ya wananchi kushiriki-
ana kwa pamoja kudumisha us-
afi katika maeneo yao.

Pia alisema kampuni ya Vi-
cline itashirikiana na serikali   
kuondoa changamoto iliyoko 
ya kuzagaa kwa  taka katika mji 
jambo ambalo linapoteza haiba 
na ustawi wa mji.

Alisema suala la kujenga nchi 
sio la serikali pekee bali ni ju-
kumu la wananchi wote, hivyo 
iko haja ya ushirikiano ili ku-
hakikisha  azma iliyokusudiwa 
inafikiwa.

Waziri Masoud alisema li-
cha ya taka kuna uchafuzi wa  
mazingira ya kubandika   ma-

tangazo mengi kiholela bila 
ya kufuata utaratibu kufanya   
hivyo ni kosa kwa mujibu wa 
sheria.

Naye Mkuu wa Mkoa wa Mji-
ni Magharibi, Idrisa Kitwana 
Mustafa,   alisema bado mji 
haujaridhisha hasa katika mkoa 
huo ambao ni jicho la Zanzibar, 
hivyo sheria ndogo ndogo zipit-
ishwe kwa kutoa faini kwa wa-
naochafua mji.

Alisema ni vyema jamii kuima-
risha mji kwa kupanda bustani 
mbalimbali katika maeneo yao 
ili kutenengeza uzuri wa mji wa 
Zanzibar.

Naye Mkurugenzi wa Manis-
paa Mjini, Ali Khamis, alisema 
Baraza la Manispaa  kushindwa 
kufikia malengo ya ukusan-
yaji wa taka kumetokana  na 

gharama kubwa ya uendeshaji, 
uchakavu na uwezo mdogo wa 
vifaa vya ukusanyaji wa taka 
pamoja na uchache wa rasilimali 
watu.

Mwenyekiti wa Vicline am-
baye ni Mbunge wa Mpendae, 
Taufiq Salum Turky, alisema  
kampuni hiyo ina mkakati 
wa  kuzisarifu taka kwa lengo 
la kubuni miradi na kuzalisha 
viwanda vidogo vya vyakula vya 
kuku, majongoo mbolea  pamo-
ja na karatasi jambo ambalo lita-
saidia kutoa fursa nyingi  za ajira 
kwa vijana.

Akitoa wito kwa jamii alisema 
usafi ni jukumu la wote hivyo 
tushirikiane tuimarishe mji kwa 
pamoja na kaulimbiu ya uzin-
duzi huo ya ‘Weka Mji Safi kwa 
Utalii Bora Zanzibar’.

Waziri ataka ushirikiano kuweka mji safi 

Serikali yakiri 
ongezeko
mahabusi 
magerezani 
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WHO: Shamrashamra Krismas, 
Mwaka Mpya ziahirishwe
New York, MAREKANI

SHIRIKA la Afya Duniani 
(WHO), limewasihi watu kufuta 
baadhi ya mipango yao katika 
kipindi hiki cha mapumziko, 
kupunguza kasi ya maambuki-
zi ya aina mpya ya virusi vya 
corona vya Omicron, vinavy-
oendelea kusambaa duniani 
kote.

Mkurugenzi wa WHO, Dk 
Tedros Ghebreyesus, amese-
ma kufutwa kwa baadhi ya 
matukio yaliyopangwa ni bora, 
kuliko kuondoa uhai na kwam-
ba maamuzi magumu ni lazima 
yachukuliwe.

Mkurugenzi huyo, alisema 
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TPLF yadai 
kuondoka miji 
miwili

askari mbaroni kwa kuolewa na gwanda
Lagos, NIGERIA

ASKARI nchini Nigeria, amekamatwa 
kwa kukubali ombi la kuolewa akiwa ka-
zini, msemaji wa jeshi amesema.

Jeshi limedai, amekiuka kanuni za 
maadili za kijeshi kwa kujiingiza katika 
mapenzi akiwa amevalia magwanda 
rasmi ya jeshi.

Video iliibuka wiki iliyopita ya askari 
huyo, akipokea pete kutoka kwa mwa-
namume aliyepiga magoti mbele yake, 
huku watazamaji wakishiriki furaha yao.

Kundi la kutetea haki za wanawake, lil-
ilishutumu jeshi kwa kumbagua.

Wanadai kwamba hatua kama hiyo 
haikuwa imechukuliwa dhidi ya wa-
najeshi wa kiume waliohusika katika 
maonyesho ya hadharani ya mahusiano 
ya kimahaba wakiwa wamevalia sare ka-
mili za kijeshi, kikundi cha Women Em-
powerment and Legal Aid, kilisema.

Mwanaharakati wa haki za binadamu 

na aliyekuwa mgombea urais wa Nige-
ria, Omoyele Sowore, alilaani uamuzi wa 
jeshi na kuuita udhalilishaji.

Ofisa huyo, anatuhumiwa kukiuka ka-
nuni za maadili za kijeshi kwa kujiingiza 
katika mapenzi, akiwa amevalia sare za 
jeshi. Video ilisambaa mitandaoni huku 
watazamaji wakishiriki furaha ya wap-
enzi hao.

Mwanajeshi huyo alikuwa amekubali 
pendekezo la ndoa kutoka kwa mwa-
nafunzi katika mpango wa mafunzo kwa 
vijana wa serikali, unaojulikana kama 
Kikosi cha Huduma ya Vijana wa Kitaifa 
(NYSC).

Kama sehemu ya mpango wa lazima 
wa mwaka mzima kwa wahitimu kutoka 
vyuo vikuu na taasisi zingine za elimu ya 
juu, hupata maagizo kutoka jeshini.

Pendekezo hilo la ndoa, lilitolewa 
wakati wa programu ya mafunzo katika 
jimbo la Kwara Magharibi.

Haijulikani tukio hilo lilifanyika lini, 

video yake ilisambaa wiki iliyopita.
Watumiaji wengi wa mitandao ya ki-

jamii, waliwapongeza wanandoa hao na 
kumsifu mwanamume huyo kwa kum-
chumbia. Wengine walimtania askari 
huyo. Msemaji wa Jeshi, Jenerali Clem-
ent Nwachukwu, aliiambia BBC kwamba 
mwanajeshi huyo alikiuka maadili ya 
jeshi, na pia sera ya mitandao ya kijamii.

“Matendo yake yalikuwa yanazuia 
utaratibu mzuri na nidhamu ya kijeshi. 
Kazi ya wakufunzi ilikuwa kuwafundisha 
wanachama wa kikosi cha vijana na ku-
tojiingiza katika uhusiano wa kimahaba 
na yeyote kati yao,” Jenerali Nwachukwu 
alisema.

BBCKelma Manatouma, ambaye ni 
mtafiti wa masuala ya siasa kutoka Chuo 
Kikuu cha Nanterre karibu na Paris, 
ameiambia AFP kwamba hiyo ni hatua 
muhimu kuelekea maridhiano pamoja 
na kukubalika kwa uhalali wa utawala 
wa Deby. VOA

Wakazi wa Madrid wakiwa wamevalia vazi maarufu msimu wa sikukuu za Krismas la ‘Santa Claus’ wakifanya 
matembezi ya kutunisha mfuko maalumu kwa ajili ya waathiriwa wa mlipuko wa volcano  Cumbre Vieja mjini Ma-
drid, nchini Hispania, jana. PICHA: REUTERS

Addis Ababa, ETHIOPIA

WAASI wa Tigray, wametangaza 
kuondoka katika majimbo mawili 
ya Amhara na  Afar, Kaskazini mwa 
Ethiopia.

Hatua ambayo inaonekana kuwa 
mabadiliko makubwa katika kujari-
bu kumaliza mzozo unaendelea kwa 
miezi 13 sasa.

Msemaji wa waasi hao, Getachew 
Reda (pichani) kupitia ukurasa wa 
Twitter amesema, wamelazimika 
kuondoa wapiganaji wao ka-

tika majimbo hayo 
mawili ambayo ya-
mekuwa kitovu cha 
mapambano hayo.

Marekani kupitia 
msemaji wa Wizara 
ya Mambo ya Nje, 
Ned Price alisema 
iwapo hatua ya 
waasi hao ni ya 
dhati na itathibit-

ishwa, inakaribishwa katika kuele-
kea kupata suluhu ya kisiasa kuhusu 
mzozo huo, ambao umesababisha 
vifo vya maelfu ya watu na mamil-
ioni kuyakimbia makazi.

Msemaji wa Serikali ya Ethiopia,  
Billene Seyoum, alitupilia mbali 
tangazo la waasi hao, kwa kile ali-
chokieleza kuwa, ni hatua ya waasi 
hao kushindwa vibaya na wanajeshi 
wa serikali katika wiki kadhaa 
zilizopita.

Tangu Oktoba, mzozo wa Ethiopia 
ulibadilika baada ya pande zote 
mbili serikali na waasi, kutangaza 
kudhibiti miji mbalimbali na hata 
Waziri Mkuu, Abiy Ahmed, kuamua 
kwenda kwenye uwanja wa vita. RFI

kwa sasa kuna ushahidi to-
sha kwamba, aina ya virusi 
vya Omicron vinasambaa 
kwa kasi kushinda vya Delta, 
akiwataka watu kuahirisha 
kwa muda mipangilio yao.

“Sote tumechoka na hili 
janga. Wote tunataka ku-
tumia muda wetu kuwa 
pamoja na marafiki pamoja 
na familia zetu. Sote tunataka 
hali irudi kawaida.

“Njia ya haraka kuweza 
kufanikisha hili, ni kwa sisi 
sote viongozi na kila mmoja 
kuchukua maamuzi magumu 
kuweza kujilinda wenyewe 
na kulinda wengine.

“Ni bora kufuta matukio 

tuliyopanga kufanya, ku-
liko kuyaondoa maisha...Ni 
bora kuacha kufanya sasa na 
kusherehekea baadaye ku-
liko kusherehekea sasa hivi 
na kuja kupatwa na huzuni 
baadaye.”

Kauli hiyo ya Mkurugenzi 
wa WHO, imekuja wakati 
baadhi ya nchi ikiwamo Ufar-
ansa na Ujerumani, zikiweka 
masharti makali na vikwazo 
vya safari katika jitihada za 
kujaribu kuzuia kusambaa 
kwa aina mpya ya virusi vya 
corona. 

Uholanzi tayari ime-
tangaza zuio la kutoka nje ka-
tika kipindi hiki cha msimu 

wa Krismas.
Ikulu ya Marekani, ilisema 

rais Joe Biden hana mpan-
go wa kuweka zuio, awali 
mtaalamu wa magonjwa ya 
kuambukiza Dk Anthony 
Fauci, alionya safari katika 
kipindi cha Krismas, kwam-
ba zitaongeza kusambaa kwa 
Omicron hata kwa watu am-
bao wamepata chanjo kamili.

Wizara ya Mambo ya Nje 
Marekani na Taasisi ya Ku-
dhibiti na Kujikinga na Ma-
gonjwa (CDC), zimewashauri 
raia wa Marekani, kutosafiri 
katika nchi nane zikiwamo 
Hispania, Finland, Chad na 
Lebanon.

Uingereza nako sherehe 
za mwaka mpya katika baa-
dhi ya maeneo maarufu 
zimefutwa, ikiwa ni hatua 
zilizochukuliwa kwa ajili ya 
usalama wa afya.

Daktari Tedros alisisitiza 
pia janga hilo linaweza ku-
malizika mwakani, iwapo 
asilimia 70 ya watu katika 
kila nchi duniani watakuwa 
wamechanjwa ifikapo kati-
kati ya mwaka huo 2022.

Alisema China nchi am-
bayo janga hilo la mlipuko 
wa corona lilipoanzia mwaka 
2019, ni lazima iweke wazi 
taarifa, ili kuweza kujulikana 
chanzo. bbC

Sote tu-
mechoka 
na hili jan-
ga. Wote 
tunataka 
kutumia 
muda 
wetu kuwa 
pamoja na 
marafiki 
pamoja 
na familia 
zetu. 

KIRUSI Omicron
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Na Mwandishi Wetu

Z
AIDI ya Watanzania 100 wamepa-
ta ajira katika mradi wa ujenzi wa 
uwanja wa kisasa wa michezo un-
aojengwa katika mtaa wa Magogo 

Halmashauri ya Mji Geita mkoani Geita 
kwa ufadhili wa Kampuni ya Geita Gold 
Mining Limited (GGML).

Katika awamu ya kwanza ya
 ujenzi wa uwanja huo, jumla
 ya Sh. bilioni 2.4 zinatumika

 kupitia mfuko wa Uwajibikaji
 wa Kampuni kwa Jamii (CSR),

zinazotolewa na kampuni 
hiyo.

Akielezea mwenendo wa ujenzi huo 
hivi karibuni mjini Geita, Mhandisi Ujen-
zi katika mradi huo, Lt. Kanali Samuel 
Hagu, alisema mradi huo unatekelezwa 
kwa ubia baina ya GGML na Halmashauri 
ya Mji Geita. Alitolea mfano kuwa maan-
dalizi ya bajeti ya ujenzi ambayo ni Sh. 
bilioni 2.4 na usanifu wa mradi huo, vy-
ote vimefanywa na Halmashauri ya Mji 
Geita kwa kushirikiana na GGML.

Alitolea mfano kuwa maandalizi ya ba-
jeti ya ujenzi ambayo ni Sh. bilioni 2.4 na 
usanifu wa mradi huo, vyote vimefanywa 
na Halmashauri ya Mji Geita kwa kush-
irikiana na GGML.

“Awamu ya kwanza ya mradi wetu il-
ianza kutekelezwa Julai 16, mwaka huu, 
na matarajio yalikuwa kutekeleza kwa 

miezi minne, lakini bado tunaendelea 
kukamilisha baadhi ya vitu,” alisema.

Aliongeza kuwa kwa mujibu wa tara-
tibu zinazolenga kunufaisha jamii ya mji 
wa Geita, walishauriana na Kampuni ya 
GGML mambo mbalimbali ili kuleta tija 
na matunda yanayotarajiwa katika mradi 
huo.

“Tulikubaliana kuleta wafanyakazi 
karibu 50 kutoka kwenye kampuni zina-
zotekeleza mradi huu, lakini tukachukua 
nusu iliyobakia ya wafanyakazi kutoka 
kwenye jamii ya Mji wa Geita. Kwa hiyo 
tuna wafanyakazi zaidi ya 100, pia kuna 
huduma mbalimbali ambazo zinawanu-
faisha wananchi wanaozunguka mradi 
kama vile mama lishe.

“Kwa hiyo wanufaikaji wa moja kwa 
moja kupitia utekelezaji wa mradi 
ndio hao, lakini baadaye kutakuwa na 
wanufaikaji wengine kupitia uingizaji 
wa watu wakati uwanja utakapoanza 
kutumika,”alisema.

Aidha, Makamu wa Rais wa GGML 
anayeshughulikia miradi endelevu, Si-
mon Shayo, amesema kampuni hiyo 
itaendelea kuzishirikisha kikamilifu Hal-
mashauri ya Mji wa Geita na Halmashauri 
ya Geita katika miradi yote inayotekele-
zwa kupitia fedha za mfuko wa Uwajibi-
kaji wa Kampuni kwa Jamii (CSR).

Alisema GGML ina makubaliano am-
bayo waliingia pamoja na halmashauri 
hizo mbili ya kuwa kila mwaka watatoa 
Sh. bilioni 9.2 kwa ajili ya huduma za ki-

jamii.
“Kamati ya Uwajibika wa Kampuni 

kwa Jamii (CSR), yenye wajumbe kutoka 
halmashauri hizo pamoja na Kampuni 
ya GGML hukaa pamoja kisha GGML wa-
napendekeza miradi ambayo hujadiliwa 
kwa pamoja na kutekelezwa kwa ush-
irikiano.

“Kwa hiyo hata katika ujenzi wa uwan-
ja huu mathalani halmashauri imemtafu-
ta mkandarasi na GGML imetoa fedha za 
kutekeleza mradi huo,” alisema.

Halmashauri ya Mji wa Geita ilitenga 
eneo lenye hekta 10.4 kwa ajili ya ku-
jenga uwanja huo wa kisasa wa michezo 
ambao ndani yake kutakuwa na kiwanja 
cha mpira wa miguu, njia za mchezo wa 
riadha, maeneo ya biashara na maegesho 
ya magari.

Uwanja huo utakapokamilika utakuwa 
na uwezo wa kuingiza watazamaji 12,000 
wote wakiwa wameketi.

Katika awamu ya kwanza ya ujenzi 
miundombinu muhimu inayojengwa 
ni pamoja na jukwaa kuu, kiwanja cha 
mpira wa miguu, vyumba vya wachezaji, 
chumba cha waamuzi, chumba cha kupi-
ma wachezaji, chumba cha huduma ya 
kwanza, ofisi ya meneja wa uwanja na 
chumba cha mikutano.

Vilevile unajengwa uzio wa ukuta wa 
tofali na milango ya kuingilia na uchim-
baji wa kisima kirefu cha maji na matangi 
ya kuhifadhi maji kwa ajili ya ujenzi na 
matumizi ya uwanja.

100 wanufaika ajira uwanja 
unaojengwa na ggML geita

Na Saada Akida 

WAZIRI wa Utamaduni, Sanaa na 
Michezo, Innocent Bashungwa, 
amesema serikali inakusudia 
kujenga bwawa la kuogelea hapa 
nchini lenye viwango sawa na lile 
linalotumika katika mashindano 
ya Olimpiki. 

Akizungumza na gazeti hili 
jijini Dar es Salaam jana, Bas-
hungwa alisema serikali ime-

upa mchezo huo kipaumbele na 
kwamba ni miongoni mwa mich-
ezo mingine inayotoa fursa kwa 
vijana wenye vipawa vya kuoge-
lea kutimiza ndoto zao.

Alisema bwawa hilo la kuo-
gelea linalotarajiwa kujengwa, 
litakuwa na urefu wa mita 50 
sawa na mabwawa yanayotumi-
wa katika mashindano ya ki-
mataifa ya Olimpiki.

“Tumejadiliana na Shirikisho 

la Chama cha Waogeleaji 
Tanzania (TSA) na kuwa na 
mpango mkakati mmoja kwa ajili 
ya mchezo wa kuogelea kuanzia 
hivi sasa kuelekea miaka ijayo 
Watanzania watarajie mageuzi 
makubwa katika mchezo wa 
kuogelea.

“Malengo yetu ni kuhakikisha 
vijana wanaopenda kushiriki 
michezo ya kuogelea, wanak-
wenda kwenye michezo ya ki-

mataifa kwa viwango vya juu 
ili kupeperusha vema bendera 
yetu ya Tanzania,” alisema Bas-
hungwa.

Kuhusu kukuza vipaji vya 
watoto, alisema amewaasa wa-
zazi kutotazama vipawa vya 
taaluma pekee yake badala yake 
watazame na vipaji vingine vya 
watoto.

 “Mtoto ana vipaji kwenye 
michezo, hivi tuviendeleze kwa 

pamoja, na bahati nzuri sera ya 
elimu yetu ni taaluma pamoja 
na vipaji, kwa hali hiyo watoto 
wakati wapo shule tuwahim-
ize kushiriki kwenye michezo,” 
alisema Bashungwa.

Alisema ana wahimiza wazazi 
kuendeleza vipaji vya watoto 
wao kuanzia chini kwa sababu 
michezo ni ajira na inaweza 
kumsaidia yeye na taifa kwa 
baadaye.

Kuogelea kujengewa bwawa viwango vya Olimpiki

Ujenzi wa uwanja wa soka wa kisasa ukiendelea katika mtaa wa Magogo katika Halmashauri ya Mji wa Geita mkoani 
Geita kwa ufadhili wa Kampuni ya Geita Gold Mining Limited (GGML). NA MPIGAPICHA WETU

Na Adam Fungamwango

WAKATI ikishuka leo kwenye 
Uwanja wa Ilulu mkoani Lindi 
kucheza dhidi ya Namungo FC 
(pichani chini), timu ya Dodoma 
Jiji imetamba kuchukua pointi 
zote sita za ugenini, ikiwamo 
mechi inayofuata Desemba 31, 
mwaka huu dhidi ya Yanga.

Ofisa Habari wa klabu hiyo, 
Moses Mpunga, amesema 
wamekwenda Lindi wakiwa na 
wachezaji wote 25 waliowasajili 
msimu huu, lengo likiwa ni moja 
tu, kuvuna pointi zote sita kwe-
nye michezo miwili ya ugenini.

“Tuliondoka Dodoma na kikosi 
chote kuelekea Lindi, na tume-
fanya hivyo kwa sababu tuna-
jua kuwa tuna michezo miwili 
migumu, wa leo dhidi ya Na-
mungo FC, halafu baada ya hapo 
Desemba 31 tutacheza na Yanga. 
Tumedhamiria michezo yote 
miwili kurudi makao makuu na 
pointi zote sita, bila kujali ni timu 
gani tunacheza nayo,” alisema 
Mpunga.

Alisema anajua ubora wa timu 
za Namungo na Yanga, lakini hata 
wao ni timu bora, kwani historia 
inaonyesha kuwa tangu wali-
popanda daraja msimu uliopita, 
mechi za Yanga na Dodoma Jiji 
hazijapata kuwa nyepesi.

Dodoma Jiji inakwenda 
kucheza dhidi ya Namungo ikiwa 
na pointi 13, kwenye nafasi ya 
tano, huku Namungo ikiwa na-
fasi ya sita kwa pointi 12 katika 
msimamo wa ligi hiyo inayoon-
gozwa na Yanga yenye alama 23 
kileleni.

Dodoma Jiji 
yaanza 
kuitishia 
nyau Yanga



Dzeko, Martial wawinDwa

NEWCASTLE United wako makini kuimarisha safu 
yao ya ushambuliaji wakati wa dirisha dogo la Januari, 
huku mshambuliaji wa Manchester United, Anthony 
Martial, 26 na mshambuliaji wa Inter Milan, Edin 
Dzeko, 35, wakiwa kwenye orodha yao. (Sun)

kulusevski awaniwa arsenal

ARSENAL inaangalia uwezekano wa kuwasajili 
wachezaji wawili kutoka Juventus, Arthur na winga, 
Dejan Kulusevski, 21. (Marca)

Mykolenko kutua everton 

EVERTON imekubali mkataba wa pauni milioni 17, 
kwa ajili ya kumsajili mlinzi wa kushoto wa Dynamo 
Kiev na Ukraine, Vitaliy Mykolenko, 22. (The Mir-
ror)

kaMara safi uniteD

MANCHESTER United inakaribia kumsajili kiungo 
wa kati mwenye thamani ya juu, Mfaransa Boubacar 
Kamara, mwenye umri wa miaka 22 kutoka klabu 
ya Marseille katika kile kitakachokuwa ni hatua ya 
kwanza kabisa ya Ralf Rangnick kusaini mkataba na 
mchezaji kama kocha wa mpito katika klabu hiyo. 
(FourFourTwo)

torres akaribia barca

BARCELONA imekubaliana na masharti binafsi ya 
Ferran Torres, 21, lakini bado haijakamilisha mkataba 
kwa ajili ya mshambuliaji huyo raia wa Hispania ku-
toka Manchester City. (Fabrizio Romano)

ruDiger kiMeeleweka MaDriD

REAL Madrid wako katika mazungumzo na Anto-
nio Rudiger, 28, yenye azma ya kusajili mlinzi huyo 
wa Ujerumani wakati mkataba wake utakapomal-
izika katika klabu ya Chelsea Juni mwakani. (Rudy 
Galetti)

arthur apelekwa everton

EVERTON inaweza kupewa ofa ya kiungo wa kati 
wa Juventus na Brazil, Arthur, 25, kama sehemu ya 
mkataba wowote kwa ajili ya klabu hiyo ya Italia ya 
kumsajili Digne. (Sport Mediaset - via Football 
Transfer Tavern)

alvarez atakiwa uniteD

KLABU ya Manchester United imejiunga katika 
kinyang’anyiro cha kuwania saini ya mshambuliaji wa 
River Plate na Argentina, Julian Alvarez, 21. (Ole - via 
Metro)

Dele awinDwa newcastle

NEWCASTLE na West Ham wanafuatilia kwa karibu 
hali ya kiungo wa kati wa Tottenham Hotspur, Dele Alli, 
25. (Eurosport)

west haM yataka straika

KLABU ya West Ham imefanya mawasiliano na 
Rubin Kazan na mshambuliaji wa Georgia, Khvicha 
Kvaratskhelia, 21. (Football Insider)

zisikupite
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DonDoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

LONDON, England 

W
AKALA wa Erling 
Braut Haaland, Mino 
Raiola, amekanusha 
kuwa mshambuliaji 

huyo wa Borussia Dortmund tayari 
amekubali kujiunga na Real Madrid 
msimu ujao wa joto.

Haaland anatarajiwa kuzi-
pambanisha klabu kadhaa

 kwenye vita kali ya ku-
wania saini yake mwishoni
 mwa msimu huu, dau lake

 likitajwa kuwa ni pauni 
milioni 68.

Mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 21, anasakwa na takriban kila 
klabu kubwa barani Ulaya, Real Ma-
drid ikiwa ni miongoni ikiungana 
na Barcelona,   Manchester United, 
Manchester City, Chelsea, Bayern 
Munich, Juventus, Paris Saint-Ger-
main, na Liverpool.

Mkurugenzi Mtendaji wa Dort-
mund, Hans-Joachim Watzke, 
alithibitisha wiki hii kwamba Real 
Madrid wanavutiwa na Haaland, 
na baadhi ya ripoti zilidai kuwa 
makubaliano tayari yanaweza 
kutekelezwa.

Lakini wakala wake, Raiola ame-

kanusha tetesi hizo na kusisitiza 
kuwa mteja wake atachagua klabu 
ambayo ni bora kwake, na pia 
anaweza kubaki Dortmund.

“Haaland anaweza kusubiri timu 
yoyote. Hatuna makubaliano ya 
awali na klabu yoyote. Tutatafuta 
chaguo bora zaidi, na pia sijakataa 
mwaka mwingine ndani ya Borus-
sia Dortmund,” alisema Raiola aki-
nukuliwa na Daily Mail.

Mchezaji huyo wa kimataifa wa 
Norway amefunga mabao 19 na asis-
ti tano katika mechi 16 msimu huu, 
na ana mabao 76 katika michezo 75 
aliyoichezea Dortmund kwa jumla.

    Anaweza kusubiri timu yoyote, hatuna 
makubaliano ya awali na yeyote, tutatafuta...

Jumatano Desemba 22, 2021

habari Michezo

Haaland Hajamalizana 
na Real madRid - Raiola
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Tuchel 
amTaka Neves 
chelsea

LONDON, England 

K
OCHA wa Chelsea, Thomas 
Tuchel, ameripotiwa kum-
wania kiungo wa Wolves, Ru-
ben Neves wakati wa dirisha 

dogo la usajili la Januari.
Tuchel anataka kuboresha 

safu yake ya kiungo baada ya 
N’Golo Kante na Mateo Ko-
vacic kukosa sehemu kub-
wa za michezo ya Ligi Kuu 
msimu huu, huku Saul 
Niguez akiwa bado 
hajaanza kuonyesha 
makali yake.

Taarifa zinaeleza 
kuwa Neves, amewekwa 
kwenye orodha ya wa-
chezaji ambao wanapigiwa 
chapuo na kocha huyo ku-
toka nchini Ujerumani.

Kwa mujibu wa ripoti ya Todo-
fichajes, Tuchel anamwona Neves 
ni mtu sahihi wa kuwamo kwenye 
kikosi chake.

Hata hivyo, Wolves hawapo ta-
yari kumwachia nyota huyo kati-
kati ya msimu na wanaweza ku-
kaa kujadili hilo kama itawekwa 
mezani ofa inayofikia pauni mil-
ioni 40.

LONDON, England 

LIGI Kuu ya England (EPL), itaendelea na 
ratiba yake kama kawaida licha ya mlipuko 
mpya wa virusi vya corona na kusababisha 
michezo kadhaa kuahirishwa.

Klabu zote 20 zinazoshiriki ligi hiyo zili-
kutana Jumatatu na kupitisha azimio moja 
la kuendelea na ligi kama kawaida.

Ilitarajiwa huenda michezo itakayoche-
zwa baada ya Sikukuu ya Krismas ingehair-
ishwa, lakini hakuna kura iliyopigwa ya ku-
kubali kuhairisha michezo hiyo.

Michezo ya wiki ya 20 itakayoanza De-
semba ilitarajiwa kuwa ingeahirishwa ili 

kupunguza presha, lakini klabu zimekubali-
ana kama wachezaji 13 wako sawa akiwamo 
kipa mchezo uchezwe.

Pia kuna mazunguzo kati ya klabu na 
mamlaka kuiondoa michezo ya Kombe la 
FA ya mzunguko wa tatu na nne na kuipun-
guza michezo ya nusu fainali ya EFL (Cara-
bao Cup) kuchezwa mchezo mmoja tu na si 
miwili kama ilivyo kawaida.

Michezo mitano kati ya sita ya Jumamosi 
iliahirishwa, Chelsea waliomba nao mchezo 
wao wa Jumapili dhidi ya Wolves uahirish-
we na mamlaka ilikataa, pia Liverpool wa-
likuwa miongoni mwa timu zilizotaka mi-
chezo ya wiki 20 kuahirishwa.

Ligi Kuu EPL ratiba 
kuendelea kawaida
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Na Sabato Kasika

KWAYA mbalimbali na waimbaji 
nyota wa muziki wa injili, akiwamo 
Rose Mhando, wamepamba uzin-
duzi wa tamasha lililopewa jina la 
‘Christmas Carols 2021’ ulilofanyika 
Mlimani City jijini Dar es Salaam 
juzi.

Baadhi ya waimbaji wengine 
walikuwa ni pamoja na Goodluck 
Gozbert, Beda Andrew, Ambwene 
Mwasongwe, Barnaba Classic na 
kwaya kama KKKT Kijitonyama, 
Bwagamoyo to Jesus, Ufunuo na 
Baragumu.

Vilevile katika uzinduzi wa tama-
sha hilo, walikuwapo waimbaji wa 
Kundi la Tanzania Philharmonic 
Society (TPS) na kwaya nyingine 
nyingi zilizoalikwa kutoa  burudani 
kuanzia mchana hadi usiku.

Meneja Masoko wa Coca-Cola 
Tanzania, Kabula Nshimo, amesema 
tamasha la mwaka huu linatarajiwa 
kuwa tofauti kwa kulifanya kwa ajili 
ya kumshukuru Mungu kwa kuwa-
vusha katika mambo mengi.

“Tumeshirikiana na wenzetu kati-
ka tamasha hili, sisi tunatangaza mti 
wetu wa Krismasi uliotengenezwa 
kwa maboksi, watu wanaweza kuja 

kusimama mbele yake na kupiga 
picha mbalimbali za ukumbusho,” 
alisema Kabula.

Alisema tamasha hilo litaendelea 
kipindi chote cha sikukuu za mwisho 
wa mwaka katika mikoa mbalimbali 
nchini, ikiwamo ya Morogoro, 
Dodoma, Mwanza na kule Bonite 
Kilimanjaro ili Watanzania wapate 
vitu vyao.

“Clouds wana Christmas Carols 
na sisi tuna Christmas Caravan, ni 
ukweli ni kwamba Christmas haiwe-
zi kukamilika bila Coca-Cola, hivyo 
ninaamini kwamba wadau watabu-
rudika vya kutosha,” alisema.

Na Dennis Fussi

K
IUNGO wa Yanga, Saido Nti-
bazonkiza, amesema bado 
kikosi chao kina nafasi kub-
wa ya kutwaa taji la Ligi Kuu 

Tanzania Bara msimu huu 2021/22.
Baada ya kuifunga Tanzania Pris-

ons Jumapili, Yanga imeendelea ku-
kaa kileleni mwa msimamo wa Ligi 
Kuu kwa kufikisha alama 23, ikifuati-
wa na Simba yenye pointi 18.

Saido ambaye alisajiliwa
 Yanga wakati wa dirisha

 dogo msimu wa 2020/21, 
amesema wanaendelea 
kupambana ili kufaniki-

sha azma ya kutwaa
 ubingwa  na kasi waliyo-
nayo sasa inawaaminisha

 hakuna cha kuwazuia.

“Bado mapambano yanaendelea 
na tutapambana kwa jasho kupata 

ushindi ili kufikia lengo la kutwaa 
ubingwa,” alisema.

“Mashabiki wanapenda kuona 
sisi tunashinda mechi zetu hili hata 
sisi tunalipenda pia, kwani ili ku-
pata pointi tatu ni lazima kushinda 
pale ambapo tunacheza, tunaamini 
kwamba tutafanya vizuri.”

Katika mabao 14 ambayo yame-
fungwa na Yanga kwenye michezo 
ya Ligi Kuu, Saido ametupia mabao 
mawili na ana pasi moja ya bao.

Kwaya zanogesha Christmas Carols 

Saido: Ubingwa Yanga SC 
Unawezekana mSimU hUU

Kundi la Tanzania Philharmonic Society (TPS), likitoa burudani kwenye uzinduzi wa Tamasha la 
Christmas Carols jijini Dar es Salaam juzi. PICHA: SABATO KASIKA
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Na Adam Fungamwango

WAKATI afya za wachezaji 
wa Simba ikielezwa kue-
ndelea vema kutokana na 
kukabiliwa na changamoto 
za homa, mafua na kiko-
hozi, wachezaji 15, benchi la 
ufundi, madaktari na wafan-
yakazi wa Mtibwa Sugar nao 
wamekumbwa na ugonjwa 
huo.

Klabu ya Azam nayo imeri-
poti baadhi ya wachezaji 
wake kupatwa na tatizo hilo.

Mwenyekiti wa Klabu ya 
Simba, Murtaza Mangungu, 
amesema kuwa wachezaji 
wa timu hiyo wanaendelea 
vizuri, lakini bado wapo 
kwenye uangalizi wa mada-
ktari pamoja na wataalamu 
wa afya hadi hapo wataka-
porejea kwenye hali yao ya 
kawaida.

“Wachezaji wetu wa-
naendelea vizuri kwa sasa, 

lakini bado wapo kwenye 
uangalizi wa madaktari wa 
wataalamu wa afya hadi 
pale watakaporudi kwe-
nye hali zao za kawaida,” 
alisema. 

Aidha, alisema wache-
zaji wao wanaendelea na 
mazoezi kwa sababu hai-
wezekani wakakaa bila ku-
cheza, labda benchi la ufundi 
tu ambalo nalo pia lilikumb-
wa na changamoto hiyo.

“Huu ni ugonjwa, nashan-
gaa watu wanaongea vitu 
wasivyovielewa, kwa hali 
yoyote haiwezekani Simba 
ambayo inatoka Dar es 
Salaam, Tanzania kwenda 
kucheza na Misri, Jamhuri 
ya Kidemokrasi ya Congo na 
timu kubwa kama Al Ahly 
na zingine, wakati mwingine 
inashinda nje ya nchi, leo hii 
iogope kwenda kucheza na 
Kagera Sugar au Tabora na 
KMC?” Alihoji Mangungu.

Simba yafunguka 
afya za wachezaji

Jumatano Novemba 22, 2021

    Ripoti ya Nabi yalenga nyota watatu wazawa 
na Muivory Coast mmoja, asema lazima...

Na Waandishi Wetu

W
AKATI kiungo wa Azam FC, 
Salum Aboubakar ‘Sure Boy’ 
akiitwa mezani kuwasilisha 
barua rasmi ya kuvunja mka-

taba baada ya kutoa taarifa kwa mdomo, 
Klabu ya Yanga tayari ‘imepiga bao’ kwa 
kumnasa winga wa Biashara United, Den-
nis Nkane katika usajili huu wa dirisha 
dogo, imeelezwa. 

Akizungumza na gazeti hili jana
 moja kwa moja kutoka Musoma
 mkoani Mara, Meneja wa Klabu
 ya Biashara United, Frank Wab-
are, alithibitisha kuondoka kwa

 mchezaji huyo na kudai mazun-
gumzo kati yao na Yanga yame-

fikia asilimia 99.

“Mazungumzo kati yetu na Yanga ya-
naendelea vizuri, nina imani kila kitu 
kitakuwa sawa, japo mpaka sasa Dennis 
bado tupo naye mipango ikikamilika tut-
amruhusu kwenda kuendelea na maisha 
mengine,” alisema Wabare.

Hata hivyo, alisema baada ya kuondoka 

Wachezaji wa Yanga wakiwa mazoezini. Jumapili wiki hii timu hiyo itaikaribisha Biashara 
United kwenye mechi ya Ligi Kuu itakayopigwa Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. 
PICHA: MAKTBA

Yanga rasmi Yamnasa
nkane, sure BoY aitwa

UKUrasa  21Haaland hajamalizana na Real - Raiola

WAJE TU...

mchezaji huyo nafasi yake itajazwa na 
wachezaji wengine ambao wanaendelea 
kufanya nao mazungumzo ili ikiwezekana 
waweze kuwasajili katika usajili huu wa di-
risha dogo unaotarajiwa kufungwa Januari 
15, mwakani.

Kwa upande wa Sure Boy, Ofisa Habari 
wa Azam FC, Thabit Zacharia ‘Zaka Zakazi’, 
amesema kati ya wachezaji watatu waliosi-
mamishwa kutokana na utovu wa nidha-
mu, wawili ambao ni Mudathir Yahaya na 
Aggrey Morris, wamerejea kwenye kikosi, 
lakini Sure Boy yeye ameuambia uongozi 
kwa mdomo kuwa hawezi kuendelea tena 
kuichezea timu hiyo na anataka kuondoka.

“Ametuambia kwa mdomo, kwa hiyo 
tumemwambia aandike barua rasmi ya 
kuomba kuondoka ili tukae na wanasheria 
wetu tuangalie ni vitu gani vinatakiwa vi-
fanyike kabla ya hayo anayotaka ili aweze 
kwenda anapohitaji,” alisema Zaka Zakazi.

Habari zinaeleza kuwa mchezaji huyo 

anatakiwa na klabu ya Yanga, na itaku-
wa si mara ya kwanza kutakiwa kwani 
hata mwanzoni mwa msimu huu ilikuwa 
hivyo, lakini ilishindikana baada ya Yanga 
kushindwa kuvunja mkataba wake.

Katika hatua nyingine, ripoti ya Kocha 
Mkuu wa Yanga, Nasreddine Nabi, imeele-
zwa kwamba amependekeza katika diri-
sha hili dogo kuongezwa wachezaji wanne 
na hadi sasa mchezaji ambaye kwa uhaki-
ka klabu hiyo imemnasa ni Nkane.

Nafasi ambazo Nabi amependekeza 
kuboreshwa ni kuongezwa mshambuliaji 
mmoja, beki wa kati mmoja, kipa na winga 
hususan anayetumia mguu wa kushoto ili 
kuziba nafasi ya Yacouba Songne ambaye 
ni majeruhi.

“Nimependekeza nafasi ninazohitaji 
ikiwamo winga mzawa pamoja na nafasi 
ya kipa, kuna wakati lazima klabu kubwa 
kama Yanga ifikirie kuwaongezea thamani 
wachezaji wazawa,” alisema Nabi.

Hata hivyo, taarifa za uhakika zilizolifikia 
gazeti hili jana kutoka ndani ya uongozi wa 
Yanga, zilieleza kuwa tayari wameanza 
kufanyia kazi mapendekezo ya Nabi na 
muda si mrefu watawatangaza nyota wal-
iowasajili.

“Tayari tumeshamalizana na wachezaji 
wawili wazawa, ni mapema sana kutaja 
majina yao na yupo nyota wa kigeni anay-
etoka nchini Ivory Coast,” kilieleza chanzo 
chetu.

Wakati huo huo kikosi cha Yanga kime-
ingia kambini kwa ajili ya kujiwinda na 
mechi dhidi ya Biashara United itakayo-
pigwa Jumapili wiki hii katika Uwanja wa 
Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.

Imeandaliwa na Shufaa Lyimo, Adam 
Fungamwango na Saada Akida
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